

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาและวิจัยเรื่อง “ภาพลักษณ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย” จากหนังสือพิมพ์จำนวน 9 ชื่อฉบับที่เสนอข่าวเกี่ยวกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2540 ถึง 30 กันยายน 2541 รวมเวลาทั้งหมด 15 เดือน จากการศึกษาพบว่า มีจำนวนข่าวทั้งสิ้น 1,884 ข่าว มีปริมาณเนื้อหา 87,958 คอลัมน์นิ้ว ประกอบด้วยประเด็นหลักจากการวิเคราะห์ทั้งสิ้น 11 ประเด็น 7 รูปแบบการนำเสนอ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประเด็น

- 1.) บทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่มีต่อรัฐบาลและหน่วยงานในภาครัฐของไทย
- 2.) บทบาทต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไทย
- 3.) บทบาทต่อสถาบันการเงินของไทยและตลาดหลักทรัพย์
- 4.) บทบาทต่อหน่วยงานเอกชน
- 5.) ผลกระทบที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม การศึกษา และวัฒนธรรมของประเทศ
- 6.) สำระสำคัญ การวิเคราะห์ การแก้ไขมาตรการ รายละเอียดของหนังสือแสดงเจตจำนงขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ
- 7.) บทบาทต่อประเทศสมาชิกอื่นที่ขอรับความช่วยเหลือเช่นเดียวกับไทย
- 8.) ผลกระทบ บทเรียนจากประเทศที่เคยรับแผนการช่วยเหลือของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
- 9.) คำเตือน คำแนะนำ ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่อประเทศที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจหรือมีแนวโน้มการเกิดปัญหา
- 10.) การสนับสนุนการดำเนินงานและนโยบาย รวมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว และองค์กรทางเศรษฐกิจระดับโลก
- 11.) อื่นๆ

รูปแบบ รูปแบบที่ศึกษาและวิเคราะห์ 7 รูปแบบ ข้าว บทความ คอลัมน์ประจำ บทสัมภาษณ์ บทวิเคราะห์ การ์ตูนและบทบรรณาธิการ

จากการเสนอข่าวเกี่ยวกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ของหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย โดยเฉลี่ยแล้วมีความถี่ การเสนอข่าว 4.19 ข่าวต่อวัน การเสนอข่าวดังกล่าวของหนังสือพิมพ์มีผลต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่ต้องทำตามข้อตกลง ซึ่งได้รับมาจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) และยังมีผลในการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรที่เข้ามามีบทบาทต่อประเทศที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือทำให้เกิดภาพลักษณ์ในทางที่ไม่ดีต่อองค์กร ดังสามารถสรุปได้เป็น 3 ส่วนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คือ

ส่วนที่ 1

ภาพรวมการเสนอข่าวเกี่ยวกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย จำนวน 9 ชื่อฉบับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2540 ถึง 30 กันยายน 2541 รวมเวลา 15 เดือน โดยแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 5 ช่วง มีจำนวนข่าว 1,884 ข่าว จากการศึกษาพบว่า

ช่วงเวลาที่ปรากฏข่าวของกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้ง 5 ช่วงเวลา พบว่า :

ช่วงที่ 1 มีข่าวการเข้ามาของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ในช่วงนี้ค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นช่วงแรกเริ่มการเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจของไทยและเป็นช่วงที่รัฐบาลไทยจัดทำหนังสือแสดงเจตจำนงขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ฉบับที่ 1 (Letter of Intent No.1) จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ โดย หนังสือพิมพ์ทั่วไปมีข่าวจำนวน 248 ข่าว คิดเป็น 13.16 % ของข่าวทั้งหมด ขณะที่หนังสือพิมพ์ธุรกิจมีข่าวจำนวน 195 ข่าว คิดเป็น 10.35% ของจำนวนข่าวทั้งหมด

ช่วงที่ 2 การนำเสนอข่าวของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) มีปริมาณลดลงเล็กน้อย เป็นช่วงที่ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ฉบับที่ 2 (Letter of Intent No. 2) ต่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศ โดยหนังสือพิมพ์ทั่วไปมีข่าวจำนวน 174 ข่าว คิดเป็น 9.24 % ของจำนวนข่าวทั้งหมด ขณะที่หนังสือพิมพ์ธุรกิจมีข่าวจำนวน 206 ข่าว คิดเป็น 10.93% ของจำนวนข่าวทั้งหมด

ช่วงที่ 3 การนำเสนอข่าวของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) มีปริมาณสูงที่สุดใน 5 ช่วง เป็นช่วงที่ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ฉบับที่ 3 (Letter of Intent No.3) ต่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศ โดยหนังสือพิมพ์ทั่วไปมีข่าวจำนวน 202 ข่าว คิดเป็น 10.72 % ขณะที่หนังสือพิมพ์ธุรกิจมีข่าว 302 ข่าว คิดเป็น 16.03% ของจำนวนข่าวทั้งหมด

ช่วงที่ 4 การนำเสนอข่าวของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) มีปริมาณลดลงมาก แม้ว่าจะเป็นที่ยกย่องหนังสือแสดงเจตจำนงขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ฉบับที่ 4 โดยหนังสือพิมพ์ทั่วไปมีข่าวจำนวน 142 ข่าวคิดเป็น 7.54% ขณะที่หนังสือพิมพ์ธุรกิจมีข่าวจำนวน 122 ข่าวคิดเป็น 6.48% ของจำนวนข่าวทั้งหมด

ช่วงที่ 5 การนำเสนอข่าวของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากช่วงที่ 4 เล็กน้อยแต่ยังคงมีปริมาณที่น้อยกว่าใน 3 ช่วงต้นที่ผ่านมา เป็นการยกย่องหนังสือแสดงเจตจำนงขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ฉบับที่ 5 โดยหนังสือพิมพ์ทั่วไปมีข่าวจำนวน 140 ข่าว คิดเป็น 7.43% ขณะที่หนังสือพิมพ์ธุรกิจมีข่าวจำนวน 8.12% ของจำนวนข่าวทั้งหมด

สรุปในช่วงที่ 1 และ 2 มีการเสนอข่าวในปริมาณในระดับค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นช่วงที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศเริ่มเข้ามามีบทบาทในการให้กู้ยืมเงินจึงเป็นที่สนใจของสื่อมวลชน ในช่วงที่ 2 มีปริมาณการเสนอข่าวที่น้อยลงกว่าช่วงแรกเล็กน้อย เพราะเป็นการรอผลจากการปฏิบัติตามมาตรการแรกในการยกย่องหนังสือแสดงเจตจำนงฯ ในขณะที่ช่วงที่ 3 มีปริมาณข่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนสูงสุด เพราะเป็นการเริ่มไตรมาสแรกของปี มีการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจสำหรับปี 2541 ว่าจะมีแนวโน้มไปในทิศทางใดหลังจากปฏิบัติตามมาตรการ แต่จะลดลงในระยะที่ 4 และ 5 ดังจะเห็นได้จากตารางแสดงจำนวนและความถี่ของการเสนอข่าวเกี่ยวกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศของหนังสือพิมพ์ทั้ง 9 ชื่อฉบับ ทั้งนี้เพราะมีปัจจัยแทรก เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก หนังสือพิมพ์หันไปให้ความสนใจกับการคาดเดาและวิจารณ์การแข่งขันฟุตบอลแทน อีกทั้งยังเป็นช่วงที่มีข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา

ส่วนที่ 2

ผลการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์ทั้ง 11 ประเด็น และรูปแบบการเสนอข่าวทั้ง 7 รูปแบบ พบว่า จำแนกการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยจำนวน 9 ชื่อฉบับ มีจำนวนข่าวทั้งสิ้น 1,884 ข่าว มีปริมาณเนื้อหาทั้งหมด 87,958 คอลัมน์นิ้ว แบ่งตามประเภทหนังสือพิมพ์พบว่า เป็นหนังสือพิมพ์ทั่วไป 906 ข่าว มีปริมาณเนื้อหา 32,955 คอลัมน์นิ้ว หนังสือพิมพ์ธุรกิจ 978 ข่าว มีปริมาณเนื้อหา 55,003 คอลัมน์นิ้ว เรียงลำดับการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ อันดับ 1 ผู้จัดการรายวัน อันดับ 2 วัฏจักร อันดับ 3 กรุงเทพธุรกิจ อันดับ 4 ไทยรัฐ อันดับ 5 ไทยโพสต์ อันดับ 6 มติชน อันดับ 7 สยามรัฐ อันดับ 8 เดลินิวส์ และอันดับ 9 ข่าวสด

เมื่อเรียงตามปริมาณเนื้อหาได้ผลตามลำดับดังนี้ อันดับ 1 ผู้จัดการรายวัน อันดับ 2 วัฏจักร อันดับ 3 กรุงเทพธุรกิจ อันดับ 4 ไทยโพสต์ อันดับ 5 มติชน อันดับ 6 ไทยรัฐ อันดับ 7 สยามรัฐ อันดับ 8 เดลินิวส์ อันดับ 9 ข่าวสด

สรุปลำดับการเสนอข่าวเกี่ยวกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) แยกตามประเภทหนังสือพิมพ์พบว่า หนังสือพิมพ์ทั่วไปให้ความสำคัญและสนใจติดตามความเคลื่อนไหวขององค์กรนี้ เรียงตามลำดับได้แก่ อันดับ 1 ไทยรัฐ อันดับ 2 ไทยโพสต์ อันดับ 3 มติชน อันดับ 4 สยามรัฐ อันดับ 5 เดลินิวส์ และอันดับ 6 ข่าวสด ส่วนหนังสือพิมพ์ธุรกิจได้แก่ อันดับ 1 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน อันดับ 2 วัฏจักร อันดับ 3 กรุงเทพธุรกิจ

ผลการศึกษาการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ตามประเด็นทั้ง 11 ประเด็น เรียงตามลำดับจำนวนข่าวที่นำเสนอจากมากไปหาน้อยดังนี้ ประเด็นที่ 1 บทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่มีต่อรัฐบาล และหน่วยงานในภาครัฐของไทย ประเด็นที่ 9 คำเตือน คำแนะนำ ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่อประเทศที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือมีแนวโน้มการเกิดปัญหา ประเด็นที่ 5 ผลกระทบที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม ประเด็นที่ 7 บทบาทต่อประเทศสมาชิกอื่นที่ขอรับความช่วยเหลือเช่นเดียวกับไทย ประเด็นที่ 11 อื่นๆ ประเด็นที่ 10 การสนับสนุนการดำเนินนโยบาย รวมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว และองค์การทางเศรษฐกิจระดับโลก ประเด็นที่ 3 บทบาทต่อสถาบันการเงินของไทยและตลาดหลักทรัพย์ ประเด็นที่ 6 สารสำคัญ การวิเคราะห์ การแก้ไขมาตรการ รายละเอียดของหนังสือแสดงเจตจำนงขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ประเด็นที่ 4 บทบาทต่อหน่วยงานเอกชน ประเด็นที่ 2 บทบาทต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไทย และประเด็นที่ 8 ผลกระทบ บทเรียนจากประเทศที่เคยรับแผนการช่วยเหลือของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

ผลการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ แยกตามรูปแบบ 7 รูปแบบพบว่า มีการเสนอข่าวมากที่สุด รองลงมาเป็นบทความ คอลัมน์ประจำ บทสัมภาษณ์ บทวิเคราะห์ การ์ตูนและบทบรรณาธิการตามลำดับ

การเสนอข่าวโดยภาพรวม แบ่งตามรูปแบบและประเภทของหนังสือพิมพ์ทั่วไปและหนังสือพิมพ์ธุรกิจพบว่า

การเสนอในรูปแบบของ “ข่าว” ในหนังสือพิมพ์ทุกชนิดมีจำนวนทั้งหมด 1,222 ข่าว มีปริมาณเนื้อหา 56,772 คอลัมน์นิ้ว เฉลี่ยเป็นจำนวนข่าวที่เสนอต่อวันเท่ากับ 2.72 ข่าวต่อวัน มีเนื้อหา 126.16 ต่อวัน หนังสือพิมพ์ทั่วไปที่เสนอข่าวเรียงตามลำดับได้ดังนี้คือ อันดับ 1 ไทยโพสต์ อันดับ 2 มติชน อันดับ 3 ไทยรัฐ อันดับ 4 สยามรัฐ อันดับ 5 เดลินิวส์ และอันดับ 6 ข่าวสด หนังสือพิมพ์ธุรกิจที่เสนอข่าวมากที่สุดเรียงตามลำดับได้ดังนี้ อันดับ 1 ผู้จัดการรายวัน อันดับ 2 วัฏจักร อันดับ 3 กรุงเทพธุรกิจ การเสนอเนื้อหาในรูปแบบของข่าวนั้น หนังสือพิมพ์ธุรกิจมีการเสนอข่าวมากกว่าหนังสือพิมพ์ทั่วไปทั้งในด้านจำนวนข่าวและปริมาณเนื้อหา

การเสนอในรูปแบบของ “บทความ” ในหนังสือพิมพ์ทุกชนิดมีจำนวนทั้งหมด 195 บทความ มีปริมาณเนื้อหาทั้งหมด 15,941 คอลัมน์นิ้ว เฉลี่ยเป็นจำนวนบทความที่เสนอต่อวันได้เท่ากับ 0.43 บทความต่อวัน 35.42 คอลัมน์นิ้วต่อวัน หนังสือพิมพ์ทั่วไปที่เสนอบทความเรียงตามลำดับมากไปน้อยได้ดังนี้ คือ อันดับ 1 หนังสือพิมพ์มติชน อันดับ 2 ไทยรัฐ อันดับ 3 สยามรัฐ อันดับ 4 ข่าวสด อันดับ 5 ไทยโพสต์ อันดับ 6 เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์ธุรกิจที่เสนอบทความเรียงตามลำดับได้ดังนี้คือ อันดับ 1 ผู้จัดการรายวัน อันดับ 2 กรุงเทพธุรกิจ อันดับ 3 วัฏจักร การเสนอเนื้อหาในรูปแบบของบทความนั้น หนังสือพิมพ์ธุรกิจมีการเสนอบทความมากกว่าหนังสือพิมพ์ทั่วไปทั้งในด้านจำนวนข่าวและปริมาณเนื้อหา

การเสนอในรูปแบบของ “คอลัมน์ประจำ” ในหนังสือพิมพ์ทุกชนิดมีจำนวนทั้งหมด 295 คอลัมน์ประจำ มีปริมาณเนื้อหา 6,264 คอลัมน์นิ้ว เฉลี่ยเป็นจำนวนคอลัมน์ประจำที่เสนอต่อวันได้เท่ากับ 0.66 คอลัมน์ประจำต่อวัน เป็นเนื้อหา 13.92 คอลัมน์นิ้วต่อวัน หนังสือพิมพ์ทั่วไปเสนอเรียงตามมากไปน้อยได้ดังนี้ อันดับ 1 ไทยรัฐ อันดับ 2 ข่าวสด อันดับ 3 ไทยโพสต์ อันดับ 4 เดลินิวส์ อันดับ 5 สยามรัฐ และอันดับ 6 มติชน หนังสือพิมพ์ธุรกิจ อันดับ 1 กรุงเทพธุรกิจ อันดับ 2 วัฏจักร อันดับ 3 ผู้จัดการรายวัน การเสนอเนื้อหาในรูปแบบของคอลัมน์ประจำ หนังสือพิมพ์ทั่วไปมีการเสนอคอลัมน์ประจำมากกว่าหนังสือพิมพ์ธุรกิจทั้งในด้านจำนวนข่าวและปริมาณเนื้อหา

การเสนอในรูปแบบของ “บทสัมภาษณ์” มีจำนวนทั้งหมด 11 บทสัมภาษณ์ ปริมาณเนื้อหา 1,393 คอลัมน์นิ้ว เฉลี่ย 0.02 บทความต่อวัน เนื้อหา 3.10 คอลัมน์นิ้วต่อวัน หนังสือพิมพ์ทั่วไปเสนอเพียง 3 ชนิด

เรียงตามลำดับได้ดังนี้ อันดับ 1 ไทยโพสต์ อันดับ 2 มติชน อันดับ 3 เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์ธุรกิจเสนอเพียง 2 ชนิดคือ อันดับ 1 วัฏจักร อันดับ 2 กรุงเทพธุรกิจ โดยที่หนังสือพิมพ์ธุรกิจมีการนำเสนอทั้งด้านจำนวนข่าวและปริมาณเนื้อหามากกว่าหนังสือพิมพ์ทั่วไป

การเสนอในรูปแบบของ “บทวิเคราะห์” มีจำนวนทั้งหมด 44 บทวิเคราะห์ ปริมาณเนื้อหา 3,357 คอลัมน์นิ้วเฉลี่ย 0.98 บทต่อวัน 7.46 คอลัมน์นิ้วต่อวัน หนังสือพิมพ์ทั่วไปเรียงตามลำดับการเสนอ อันดับ 1 มติชน อันดับ 2 สยามรัฐ อันดับ 3 ไทยโพสต์ อันดับ 4 ไทยรัฐ อันดับ 5 เดลินิวส์ อันดับ 6 ข่าวสด หนังสือพิมพ์ธุรกิจ อันดับ 1 ผู้จัดการรายวัน อันดับ 2 วัฏจักร อันดับ 3 กรุงเทพธุรกิจ การนำเสนอในรูปแบบของบทวิเคราะห์หนังสือพิมพ์ทั่วไปมีการนำเสนอมากกว่าหนังสือพิมพ์ธุรกิจทั้งจำนวนและปริมาณเนื้อหา

การเสนอในรูปแบบของ “การ์ตูน” มีจำนวนทั้งหมด 91 ภาพ ปริมาณเนื้อหา 3,357 คอลัมน์นิ้วเฉลี่ย 0.20 ภาพต่อวัน เนื้อหา 7.46 การ์ตูนต่อวัน หนังสือพิมพ์ทั่วไปเรียงตามลำดับได้ดังนี้ อันดับ 1 สยามรัฐ อันดับ 2 เดลินิวส์ อันดับ 3 ไทยรัฐ อันดับ 4 มติชน อันดับ 5 ไทยโพสต์ อันดับ 6 ข่าวสด หนังสือพิมพ์ธุรกิจเสนอเป็นจำนวนเท่ากัน 2 ชนิดคือ ผู้จัดการรายวัน และกรุงเทพธุรกิจ การนำเสนอในรูปแบบของการ์ตูนหนังสือพิมพ์ทั่วไปมีการนำเสนอมากกว่าหนังสือพิมพ์ธุรกิจทั้งจำนวนและปริมาณเนื้อหา

การเสนอในรูปแบบ “บทบรรณาธิการ” มีจำนวนทั้งสิ้น 26 บท มีปริมาณเนื้อหา 874 คอลัมน์นิ้วเฉลี่ยเป็นจำนวนบทบรรณาธิการ 0.06 บทต่อวัน และมีเนื้อหา 1.94 คอลัมน์นิ้วต่อวัน หนังสือพิมพ์ทั่วไปเรียงตามลำดับ คือ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ อันดับ 2 ข่าวสด หนังสือพิมพ์ธุรกิจเสนอเรียงตามลำดับคือ อันดับ 1 กรุงเทพธุรกิจ อันดับ 2 ผู้จัดการรายวัน อันดับ 3 วัฏจักร การนำเสนอในรูปแบบของบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ธุรกิจมีการนำเสนอมากกว่าหนังสือพิมพ์ทั่วไปทั้งจำนวนและปริมาณเนื้อหา

การวิเคราะห์ข่าวสารในด้านจำนวนข่าวและปริมาณเนื้อหาของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

ผลการวิเคราะห์ข่าวสารพบว่า หนังสือพิมพ์ให้ความสนใจเสนอข่าวเกี่ยวกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศในแต่ละประเด็นไม่เท่ากัน สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มคือ 1 สูง 2 ปานกลาง 3 ต่ำ

1) ประเด็นที่มีการเสนอข่าวสูง ได้แก่ ประเด็นที่ 1 บทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่มีต่อรัฐบาลและหน่วยงานในภาครัฐของไทย รองลงมาเป็นประเด็นที่ 9 คือ ค่าเดือน ค่าแนะนำของกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่อประเทศที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ

2) ประเด็นที่มีการเสนอข่าวในระดับปานกลาง ได้แก่ ประเด็นที่ 5 ผลกระทบที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม การศึกษา และวัฒนธรรมของประเทศ รองลงมาเป็นประเด็นที่ 7 บทบาทต่อประเทศสมาชิกอื่นที่ขอรับความช่วยเหลือเช่นเดียวกับไทย ประเด็นที่ 11 อื่นๆ เช่น ความไม่มั่นใจของนักลงทุนต่างชาติ การวิเคราะห์จากนักวิชาการ นักการเมือง นักการธนาคาร ทั้งของไทยและต่างประเทศ สุดท้ายคือประเด็นที่ 10 การสนับสนุนการดำเนินงานและนโยบาย รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นต่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและองค์กรเศรษฐกิจระดับโลก

3) ประเด็นที่มีการเสนอข่าวในระดับต่ำ ได้แก่ ประเด็นที่ 3 บทบาทต่อสถาบันการเงินของไทย ประเด็นที่ 6 สำระสำคัญ การวิเคราะห์ มาตรการแก้ไข รายละเอียดของหนังสือแสดงเจตจำนงขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ประเด็นที่ 4 บทบาทต่อหน่วยงานเอกชน ประเด็นที่ 2 บทบาทต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไทย และประเด็นที่ 8 ผลกระทบ บทเรียนจากประเทศที่เคยรับแผนการช่วยเหลือของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

ผลการวิเคราะห์ข่าวสารในด้านจำนวนข่าวและปริมาณเนื้อหาของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศแยกตามประเภทของหนังสือพิมพ์พบว่า

หนังสือพิมพ์ทั่วไป เสนอประเด็นต่างเรียงตามลำดับจากน้อยไปมากได้ดังนี้ อันดับ 1 บทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่มีต่อรัฐบาลและหน่วยงานในภาครัฐของไทย อันดับ 2 ประเด็นที่ 5 ผลกระทบที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม การศึกษาและวัฒนธรรมของประเทศ อันดับ 3 คำเตือน คำแนะนำ ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือมีแนวโน้มการเกิดปัญหา อันดับ 4 ประเด็นบทบาทต่อประเทศสมาชิกอื่นที่ขอรับความช่วยเหลือเช่นเดียวกับไทย อันดับ 5 ประเด็นอื่นๆ อันดับ 6 ประเด็นบทบาทที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินของไทย ตลาดหลักทรัพย์ อันดับ 7 ประเด็นการสนับสนุนการดำเนินงานและนโยบาย รวมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว และองค์กรทางเศรษฐกิจระดับโลก อันดับ 8 สำระสำคัญ การวิเคราะห์ การแก้ไขมาตรการ รายละเอียดของหนังสือแสดงเจตจำนงขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ อันดับ 9 บทบาทต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไทย อันดับ 10 บทบาทต่อหน่วยงานเอกชน และ อันดับ 11 ผลกระทบ บทเรียนจากประเทศที่เคยรับแผนการช่วยเหลือของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

หนังสือพิมพ์ธุรกิจ มีการเสนอประเด็นมากน้อยต่างจากหนังสือพิมพ์ทั่วไปเรียงตามลำดับจากมากไปน้อยดังนี้ คือ อันดับ 1 ประเด็นของคำเตือน คำแนะนำ ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่อประเทศที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือมีแนวโน้มของการเกิดปัญหา อันดับ 2 บทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่มีต่อรัฐบาลและหน่วยงานในภาครัฐของไทย อันดับ 3 บทบาทต่อประเทศสมาชิกอื่นที่ขอรับความช่วยเหลือเช่นเดียวกับไทย อันดับ 4 ประเด็นอื่นๆ อันดับ 5 การสนับสนุนการ

ดำเนินงานและนโยบาย การแสดงความคิดเห็นต่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว และองค์กรเศรษฐกิจระดับโลก อันดับ 6 ผลกระทบที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรมของประเทศ อันดับ 7 บทบาทต่อสถาบันการเงินของไทย ตลาดหลักทรัพย์ อันดับ 8 สำคัญ การวิเคราะห์ การแก้ไขมาตรการ รายละเอียดของหนังสือแสดงเจตจำนงขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ อันดับ 9 ประเด็นที่มีบทบาทต่อหน่วยงานเอกชน อันดับ 10 บทบาทต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไทย และอันดับ 11 ผลกระทบบทเรียนจากประเทศที่เคยรับแผนการช่วยเหลือของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

ความสัมพันธ์ของประเด็นและรูปแบบการเสนอเนื้อหาของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ พิจารณาตามจำนวนพบว่า

ประเด็นที่ 1 มีการเสนอรูปแบบต่างๆ เรียงตามลำดับดังนี้คือ อันดับ 1 ช่าว อันดับ 2 คอลัมน์ประจำ อันดับ 3 การ์ตูน อันดับ 4 บทความและบทวิเคราะห์ที่มีการเสนอในเนื้อหาที่เท่ากัน อันดับ 5 บทบรรณาธิการ และอันดับ 6 บทสัมภาษณ์

ประเด็นที่ 2 มีการเสนอรูปแบบเพียง 5 รูปแบบ เรียงตามลำดับดังนี้คือ อันดับ 1 ช่าว อันดับ 2 บทความ อันดับ 3 คอลัมน์ประจำ อันดับ 4 บทสัมภาษณ์และการ์ตูนมีจำนวนเท่ากัน

ประเด็นที่ 3 มีการเสนอรูปแบบต่างๆ เรียงตามลำดับดังนี้คือ อันดับ 1 ช่าว อันดับ 2 คอลัมน์ประจำ อันดับ 3 บทความ อันดับ 4 บทสัมภาษณ์และการ์ตูน

ประเด็นที่ 4 มีการเสนอ 3 รูปแบบเรียงตามลำดับ คือ อันดับ 1 ช่าว อันดับ 2 มีจำนวนเท่ากันคือ บทความและคอลัมน์ประจำ

ประเด็นที่ 5 มีการเสนอรูปแบบต่างๆ เรียงตามลำดับดังนี้คือ อันดับ 1 คอลัมน์ประจำ อันดับ 2 บทความ อันดับ 3 ช่าว อันดับ 4 การ์ตูน อันดับ 5 บทบรรณาธิการ อันดับ 6 บทวิเคราะห์ อันดับ 7 บทสัมภาษณ์

ประเด็นที่ 6 มีการนำเสนอ 4 รูปแบบ ตามลำดับ อันดับ 1 ช่าว อันดับ 2 บทความ อันดับ 3 คอลัมน์ประจำ อันดับ 4 การ์ตูน

ประเด็นที่ 7 มีการนำเสนอในรูปแบบเรียงลำดับ ดังนี้ อันดับ 1 ช่าว อันดับ 2 บทความ อันดับ 3 คอลัมน์ประจำ อันดับ 4 บทวิเคราะห์ อันดับ 5 การ์ตูน อันดับ 6 บทบรรณาธิการ

ประเด็นที่ 8 มีการเสนอเพียง 2 รูปแบบ อันดับ 1 คือ บทความ อันดับ 2 คอลัมน์ประจำ

ประเด็นที่ 9 มีการนำเสนอในรูปแบบเรียงลำดับ ดังนี้ อันดับ 1 ข่าว อันดับ 2 บทความและคอลัมน์ประจำ อันดับ 3 บทวิเคราะห์ อันดับ 4 บทบรรณาธิการ อันดับ 5 การ์ตูน อันดับ 6 บทสัมภาษณ์

ประเด็นที่ 10 มีการนำเสนอในรูปแบบเรียงตามลำดับ คือ อันดับ 1 ข่าว อันดับ 2 คอลัมน์ประจำ อันดับ 3 บทความ อันดับ 4 บทวิเคราะห์ บทบรรณาธิการและบทสัมภาษณ์

ประเด็นที่ 11 มีการเสนอในรูปแบบเรียงตามลำดับดังนี้ คือ อันดับ 1 ข่าว อันดับ 2 บทความ อันดับ 3 คอลัมน์ประจำ อันดับ 4 บทวิเคราะห์ อันดับ 5 การ์ตูน อันดับ 6 บทสัมภาษณ์ อันดับ 7 บทบรรณาธิการ

ความสัมพันธ์ของประเด็นและรูปแบบการเสนอเนื้อหาของกองทุนการเงินระหว่างประเทศพิจารณาตามจำนวนพบว่า

ประเด็นที่ 1 มีการนำเสนอในรูปแบบเรียงตามลำดับดังนี้ คือ อันดับ 1 ข่าว อันดับ 2 คอลัมน์ประจำ อันดับ 3 การ์ตูน อันดับ 4 บทวิเคราะห์ อันดับ 5 บทความ อันดับ 6 บทบรรณาธิการ อันดับ 7 บทสัมภาษณ์

ประเด็นที่ 2 มีการเสนอรูปแบบ 5 รูปแบบเรียงตามลำดับดังนี้ คือ อันดับ 1 ข่าว อันดับ 2 บทความ อันดับ 3 คอลัมน์ประจำ อันดับ 4 การ์ตูน อันดับ 5 บทสัมภาษณ์

ประเด็นที่ 3 มีการเสนอรูปแบบ 5 รูปแบบเรียงตามลำดับดังนี้ คือ อันดับ 1 ข่าว อันดับ 2 คอลัมน์ประจำ อันดับ 3 บทสัมภาษณ์ อันดับ 4 การ์ตูน อันดับ 5 บทความ

ประเด็นที่ 4 มีการเสนอเพียง 3 รูปแบบเรียงตามลำดับดังนี้ คือ อันดับ 1 ข่าว อันดับ 2 บทความ อันดับ 3 คอลัมน์ประจำ

ประเด็นที่ 5 มีการเสนอรูปแบบเรียงตามลำดับดังนี้คือ อันดับ 1 บทความ อันดับ 2 ข่าว อันดับ 3 คอลัมน์ประจำ อันดับ 4 การ์ตูน อันดับ 5 บทบรรณาธิการ อันดับ 6 บทวิเคราะห์ อันดับ 7 บทสัมภาษณ์

ประเด็นที่ 6 มีการเสนอรูปแบบ 4 รูปแบบเรียงตามลำดับดังนี้คือ อันดับ 1 ช่าว อันดับ 2 บทความ อันดับ 3 บทความ อันดับ 4 คอลัมน์ประจำ

ประเด็นที่ 7 มีการเสนอรูปแบบเรียงตามลำดับดังนี้คือ อันดับ 1 ช่าว อันดับ 2 บทความ อันดับ 3 บทความ อันดับ 4 คอลัมน์ประจำ อันดับ 5 การ์ตูน อันดับ 6 บทความวิชาการ

ประเด็นที่ 8 มีการเสนอรูปแบบเพียง 2 รูปแบบ คือ อันดับ 1 บทความ อันดับ 2 คอลัมน์ประจำ

ประเด็นที่ 9 มีการเสนอรูปแบบเรียงตามลำดับดังนี้คือ อันดับ 1 ช่าว อันดับ 2 บทความ อันดับ 3 บทความ อันดับ 4 คอลัมน์ประจำ อันดับ 5 บทความ อันดับ 6 การ์ตูน อันดับ 7 บทความวิชาการ

ประเด็นที่ 10 มีการเสนอรูปแบบเรียงตามลำดับดังนี้คือ อันดับ 1 ช่าว อันดับ 2 บทความ อันดับ 3 คอลัมน์ประจำ อันดับ 4 บทความ อันดับ 5 บทความ อันดับ 6 บทความวิชาการ อันดับ 7 การ์ตูน

ประเด็นที่ 11 มีการเสนอรูปแบบเรียงตามลำดับดังนี้คือ อันดับ 1 ช่าว อันดับ 2 บทความ อันดับ 3 คอลัมน์ประจำ อันดับ 4 บทความ อันดับ 5 บทความ อันดับ 6 การ์ตูน อันดับ 7 บทความวิชาการ

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นจากการเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยเกี่ยวกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2540 ถึง 30 กันยายน 2541 ผลการเสนอข่าวปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับมีจำนวนการเสนอข่าวที่ให้ผลด้านเป็นกลางมากที่สุด รองลงมาเป็น การเสนอข่าวที่มีผลด้านลบ และการเสนอข่าวที่มีผลในด้านบวกน้อยที่สุด

การเสนอข่าวที่มีผลด้านเป็นกลางของหนังสือพิมพ์ทั้งหมดเรียงตามลำดับได้ดังนี้ คือ อันดับ 1 ผู้จัดการรายวัน อันดับ 2 วัฏจักร อันดับ 3 กรุงเทพธุรกิจ อันดับ 4 ไทยรัฐ อันดับ 5 ไทยโพสต์ อันดับ 6 มติชน อันดับ 7 เดลินิวส์ อันดับ 8 สยามรัฐ อันดับ 9 ข่าวสด

เมื่อแยกผลการวิเคราะห์ตามประเภทของหนังสือพิมพ์พบว่า หนังสือพิมพ์ทั่วไปมีการเสนอข่าวที่ให้ผลเป็นกลางเรียงตามลำดับดังนี้คือ อันดับ 1 ไทยรัฐ อันดับ 2 ไทยโพสต์ อันดับ 3 มติชน อันดับ 4 เดลินิวส์ อันดับ 5 สยามรัฐ อันดับ 6 ข่าวสด หนังสือพิมพ์ธุรกิจ อันดับ 1 ผู้จัดการรายวัน อันดับ 2 วัฏจักร อันดับ 3 กรุงเทพธุรกิจ

การเสนอข่าวที่มีผลด้านลบของหนังสือพิมพ์ทั้งหมดเรียงตามลำดับได้ดังนี้คือ อันดับ 1 ผู้จัดการรายวัน อันดับ 2 กรุงเทพธุรกิจ อันดับ 3 วัฏจักร อันดับ 4 สยามรัฐ อันดับ 5 มติชน อันดับ 6 ไทยรัฐและไทยโพสต์ในจำนวนเท่ากัน อันดับ 7 ข่าวสด อันดับ 8 เดลินิวส์

เมื่อแยกผลการวิเคราะห์ตามประเภทหนังสือพิมพ์พบว่า หนังสือพิมพ์ทั่วไปมีการเสนอข่าวที่มีผลด้านลบเรียงตามลำดับดังนี้คือ อันดับ 1 สยามรัฐ อันดับ 2 มติชน อันดับ 3 ไทยรัฐและไทยโพสต์ อันดับ 4 ข่าวสด อันดับ 5 เดลินิวส์ ส่วนหนังสือพิมพ์ธุรกิจเรียงตามลำดับ คือ อันดับ 1 ผู้จัดการรายวัน อันดับ 2 กรุงเทพธุรกิจ อันดับ 3 วัฏจักร

การเสนอข่าวที่มีผลด้านบวกของหนังสือพิมพ์ทั้งหมดเรียงตามลำดับได้ดังนี้คือ อันดับ 1 กรุงเทพธุรกิจ อันดับ 2 คือ วัฏจักร อันดับ 3 คือ ไทยรัฐ อันดับ 4 มติชน อันดับ 5 ไทยโพสต์ อันดับ 6 ผู้จัดการรายวัน อันดับ 7 เดลินิวส์ อันดับ 8 สยามรัฐ อันดับ 9 ข่าวสด

เมื่อแยกผลการวิเคราะห์ตามประเภทหนังสือพิมพ์พบว่า หนังสือพิมพ์ทั่วไปมีการเสนอข่าวที่มีผลด้านบวกเรียงตามลำดับดังนี้ อันดับ 1 ไทยรัฐ อันดับ 2 มติชน อันดับ 3 ไทยโพสต์ อันดับ 4 เดลินิวส์ อันดับ 5 สยามรัฐ อันดับ 6 ข่าวสด สำหรับหนังสือพิมพ์ธุรกิจ มีผลดังนี้ อันดับ 1 กรุงเทพธุรกิจ อันดับ 2 วัฏจักร อันดับ 3 ผู้จัดการรายวัน

ผลการเสนอข่าวปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับมีปริมาณการเสนอข่าวที่ให้ผลด้านเป็นกลางมากที่สุด รองลงมาเป็นการเสนอข่าวที่มีผลด้านลบ และการเสนอข่าวที่มีผลในด้านบวกน้อยที่สุดเช่นเดียวกับการเสนอตามจำนวน

จากการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถเรียงลำดับปริมาณเนื้อหาตามลำดับการนำเสนอของหนังสือพิมพ์ทั้งหมด ที่ให้ผลด้านเป็นกลางได้ดังนี้ อันดับ 1 ผู้จัดการรายวัน อันดับ 2 วัฏจักร อันดับ 3 กรุงเทพธุรกิจ อันดับ 4 ไทยโพสต์ อันดับ 5 ไทยรัฐ อันดับ 6 มติชน อันดับ 7 สยามรัฐ อันดับ 8 เดลินิวส์ อันดับ 9 ข่าวสด

เมื่อแยกผลการวิเคราะห์ตามประเภทหนังสือพิมพ์พบว่า หนังสือพิมพ์ทั่วไปเสนอผลด้านเป็นกลางเรียงตามลำดับได้ดังนี้คือ อันดับ 1 ไทยโพสต์ อันดับ 2 ไทยรัฐ อันดับ 3 มติชน อันดับ 4 สยามรัฐ อันดับ 5 เดลินิวส์ อันดับ 6 ข่าวสด

หนังสือพิมพ์ธุรกิจเสนอผลด้านเป็นกลางเรียงตามลำดับได้ดังนี้คือ อันดับ 1 ผู้จัดการรายวัน อันดับ 2 วัฏจักร อันดับ 3 กรุงเทพธุรกิจ

การเสนอข่าวที่มีผลด้านลบของหนังสือพิมพ์ทั้งหมดเรียงตามลำดับได้ดังนี้คือ อันดับ 1 ผู้จัดการรายวัน อันดับ 2 กรุงเทพธุรกิจ อันดับ 3 วัฏจักรและมติชนมีเนื้อหาปริมาณเท่ากัน อันดับ 4 ไทยรัฐ อันดับ 5 ไทยโพสต์ อันดับ 6 สยามรัฐ อันดับ 7 เดลินิวส์ อันดับ 8 ข่าวสด

เมื่อแยกผลการวิเคราะห์ตามประเภทหนังสือพิมพ์พบว่า หนังสือพิมพ์ทั่วไปมีการเสนอข่าวที่มีผลด้านลบเรียงตามลำดับดังนี้คือ อันดับ 1 มติชน อันดับ 2 ไทยรัฐ อันดับ 3 ไทยโพสต์ อันดับ 4 สยามรัฐ อันดับ 5 เดลินิวส์ ส่วนหนังสือพิมพ์ธุรกิจเรียงตามลำดับ คือ อันดับ 1 ผู้จัดการรายวัน อันดับ 2 กรุงเทพธุรกิจ อันดับ 3 วัฏจักร

การเสนอข่าวที่มีผลด้านบวกของหนังสือพิมพ์ทั้งหมดเรียงตามลำดับได้ดังนี้คือ อันดับ 1 วัฏจักร อันดับ 2 กรุงเทพธุรกิจ อันดับ 3 ผู้จัดการรายวัน อันดับ 4 ไทยรัฐ อันดับ 5 ไทยโพสต์ อันดับ 6 มติชน อันดับ 7 สยามรัฐ อันดับ 8 เดลินิวส์ อันดับ 9 ข่าวสด

เมื่อแยกผลการวิเคราะห์ตามประเภทหนังสือพิมพ์พบว่า หนังสือพิมพ์ทั่วไปมีการเสนอข่าวที่มีผลด้านบวกเรียงตามลำดับดังนี้คือ อันดับ 1 ไทยรัฐ อันดับ 2 ไทยโพสต์ อันดับ 3 มติชน อันดับ 4 สยาม

รัฐ อันดับ 5 เดลินิวส์ อันดับ 6 ข่าวสด ด้านหนังสือพิมพ์ธุรกิจมีอันดับดังนี้ อันดับ 1 วัฏจักร อันดับ 2 กรุงเทพธุรกิจ อันดับ 3 ผู้จัดการรายวัน

สรุปผลการวิเคราะห์ภาพโดยรวมของการเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ทั้งหมดและตามประเภท ทั้งจำนวนข่าวและปริมาณเนื้อหาพบว่า การนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เมื่อจำนวนข่าวและปริมาณเนื้อหามีมากขึ้นทำให้ผลวิเคราะห์การเสนอข่าวที่ให้ผลเป็นบวก เป็นกลาง และเป็นลบเพิ่มมากขึ้นไปด้วย ขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ธุรกิจมีการนำเสนอทั้งจำนวนข่าวและปริมาณเนื้อหามากกว่าหนังสือพิมพ์ทั่วไป ทำให้ปรากฏผลด้านบวก เป็นกลางและเป็นลบมากกว่าหนังสือพิมพ์ทั่วไปตามไปด้วย

การวิเคราะห์ผลด้านประเด็นการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยเกี่ยวกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ)

ผลการวิเคราะห์จากประเด็นการนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์รายวันทั้ง 9 ชื่อฉบับที่มีต่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่แสดงเนื้อหา 3 ด้าน คือ ด้านเป็นกลาง ด้านบวก ด้านลบ พบว่า ประเด็นที่มีผลด้านเป็นกลางมากที่สุดคือ ประเด็นเกี่ยวกับบทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่มีต่อรัฐบาลและหน่วยงานในภาครัฐบาลของไทย อันดับสองคือ ประเด็นคำเตือนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ อันดับ 3 ประเด็นบทบาทต่อประเทศสมาชิกอื่นที่ขอรับความช่วยเหลือเช่นเดียวกับไทย อันดับ 4 ประเด็นอื่นๆ อันดับ 5 ผลกระทบที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรมของประเทศ อันดับ 6 ประเด็นการสนับสนุนการดำเนินงานและนโยบายของกองทุนการเงินระหว่างประเทศจากกลุ่มประเทศจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว และองค์กรเศรษฐกิจระดับโลก อันดับ 7 ประเด็นบทบาทต่อสถาบันการเงินของไทย อันดับ 8 สารสำคัญ การวิเคราะห์ การแก้ไขมาตรการ รายละเอียดของหนังสือแสดงเจตจำนงขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงิน อันดับ 9 ประเด็นบทบาทต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไทย อันดับ 10 บทบาทต่อหน่วยงานเอกชน อันดับ 11 ผลกระทบ บทเรียนจากประเทศที่เคยรับแผนการช่วยเหลือของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

เนื้อหาที่มีผลด้านลบเป็นอันดับ 1 คือ ประเด็นผลกระทบที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรมของประเทศ อันดับ 2 บทบาทที่มีต่อรัฐบาลและหน่วยงานในภาครัฐของไทย อันดับ 3 คือ คำเตือนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่อประเทศที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ อันดับ 4 คือ ประเด็นอื่นๆ อันดับ 5 ประเด็นการสนับสนุนการดำเนินงานและนโยบายของกองทุนการเงินระหว่างประเทศจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว อันดับ 6 ประเด็นบทบาทต่อประเทศสมาชิกอื่นที่ขอรับความช่วยเหลือเช่นเดียวกับไทย อันดับ 7 บทบาทต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไทย อันดับ 8 บทบาทต่อสถาบันการเงินของไทย อันดับ 9 บทบาทต่อหน่วยงานเอกชน อันดับ 10 สารสำคัญ การวิเคราะห์ การแก้ไขมาตรการ รายละเอียดของ

หนังสือแสดงเจตจำนงขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ขณะที่ประเด็นผลกระทบ บทเรียนจากประเทศที่เคยรับแผนการช่วยเหลือของกองทุนการเงินระหว่างประเทศไม่มีผลด้านลบ

เนื้อหาที่มีผลด้านบวกเรียงตามลำดับจากมากไปน้อยมีดังนี้คือ อันดับ 1 ประเด็นบทบาทที่มีต่อรัฐบาลและหน่วยงานในภาครัฐของไทย อันดับ 2 ประเด็นอื่นๆ อันดับ 3 บทบาทต่อประเทศสมาชิกอื่นที่ขอรับความช่วยเหลือเช่นเดียวกับไทย อันดับ 4 ผลกระทบที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวัฒนธรรมของประเทศ อันดับ 5 ค่าเดือนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่อประเทศที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ อันดับ 6 การสนับสนุนการดำเนินงานและนโยบายของกองทุนการเงินระหว่างประเทศจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว อันดับ 7 บทบาทต่อหน่วยงานเอกชน อันดับ 8 บทบาทต่อสถาบันการเงินของไทย อันดับ 9 สารระสำคัญ การวิเคราะห์ การแก้ไขมาตรการ รายละเอียดของหนังสือแสดงเจตจำนงขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ อันดับ 10 มีจำนวนเท่ากัน 2 ประเด็นคือ บทบาทต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไทยและผลกระทบ บทเรียนจากประเทศที่เคยรับแผนการช่วยเหลือของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

เมื่อวิเคราะห์ทิศทางทัศนคติที่เกิดขึ้นตามประเภทของหนังสือพิมพ์โดยแยกตามประเด็นทั้ง 11 ประเด็นพบว่า

ประเด็นที่ 1 บทบาทที่มีต่อรัฐบาลและหน่วยงานในภาครัฐของไทย ในหนังสือพิมพ์ทั่วไปที่เสนอผลด้านเป็นกลาง อันดับ 1 ไทยโพสต์ อันดับ 2 ไทยรัฐ อันดับ 3 เดลินิวส์ อันดับ 4 ข่าวสด อันดับ 5 มติชนและสยามรัฐ การเสนอผลเป็นด้านบวกมากที่สุดคือ อันดับ 1 ไทยรัฐ อันดับ 2 เดลินิวส์ อันดับ 3 มติชน อันดับ 4 ไทยโพสต์ อันดับ 5 ข่าวสดและสยามรัฐ การเสนอข่าวที่มีผลเป็นด้านลบมากที่สุดคือ อันดับ 1 ข่าวสด อันดับ 2 สยามรัฐ อันดับ 3 มติชน อันดับ 4 ไทยรัฐและเดลินิวส์ อันดับ 5 ไทยโพสต์

หนังสือพิมพ์ธุรกิจเสนอข่าวด้านเป็นกลาง อันดับ 1 วัฏจักร อันดับ 2 ผู้จัดการรายวัน อันดับ 3 กรุงเทพธุรกิจ เสนอข่าวด้านบวก อันดับ 1 กรุงเทพธุรกิจ อันดับ 2 วัฏจักรและผู้จัดการรายวัน เสนอข่าวด้านลบ อันดับ 1 กรุงเทพธุรกิจ อันดับ 2 ผู้จัดการรายวัน อันดับ 3 วัฏจักร

ประเด็นที่ 2 บทบาทต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไทย หนังสือพิมพ์ทั่วไปมีการเสนอข่าวด้านเป็นกลาง อันดับ 1 คือ มติชนรายวัน อันดับ 2 สยามรัฐและไทยโพสต์ อันดับ 3 ไทยรัฐและเดลินิวส์ ยกเว้นหนังสือพิมพ์ข่าวสด การเสนอข่าวที่มีผลด้านบวก มีเพียงหนังสือพิมพ์มติชนเพียงชนิดเดียว การเสนอข่าวที่มีผลด้านลบ อันดับ 1 มติชน อันดับ 2 สยามรัฐ อันดับ 3 เดลินิวส์ อันดับ 4 ไทยโพสต์

หนังสือพิมพ์ธุรกิจมีการเสนอข่าวด้านเป็นกลางอันดับ 1 ผู้จัดการรายวัน อันดับ 2 กรุงเทพธุรกิจ อันดับ 3 วัฏจักร การเสนอข่าวในด้านลบ อันดับ 1 กรุงเทพธุรกิจ อันดับ 2 ผู้จัดการรายวัน อันดับ 3 วัฏจักร และไม่มีการเสนอข่าวที่มีผลด้านลบ

ประเด็นที่ 3 บทบาทต่อสถาบันการเงินของไทย พบว่า หนังสือพิมพ์ทั่วไปมีการเสนอข่าวด้านเป็นกลาง อันดับ 1 คือ เดลินิวส์ อันดับ 2 ไทยโพสต์ อันดับ 3 ข่าวสด อันดับ 4 ไทยรัฐ อันดับ 5 สยามรัฐ อันดับ 6 มติชน การเสนอข่าวที่มีผลด้านบวก อันดับ 1 ข่าวสด อันดับ 2 สยามรัฐและไทยรัฐ นอกนั้นไม่มีผลด้านบวก การเสนอข่าวที่มีผลด้านลบ อันดับ 1 เดลินิวส์ อันดับ 2 ไทยโพสต์ อันดับ 3 ไทยรัฐ อันดับ 4 ข่าวสดและสยามรัฐ

หนังสือพิมพ์ธุรกิจที่เสนอผลเป็นกลางอันดับ 1 คือ วัฏจักร อันดับ 2 ผู้จัดการ อันดับ 3 กรุงเทพธุรกิจ ส่วนข่าวที่ให้ผลด้านบวกนั้นพบในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเพียงชนิดเดียว เช่นเดียวกับข่าวที่ให้ผลด้านลบพบในหนังสือพิมพ์วัฏจักรเพียงชนิดเดียว

ประเด็นที่ 4 บทบาทต่อหน่วยงานเอกชนพบว่า หนังสือพิมพ์ทั่วไปที่เสนอข่าวให้ผลด้านเป็นกลางสูงสุดอันดับ 1 คือ ไทยโพสต์ อันดับ 2 คือ ข่าวสด อันดับ 3 เดลินิวส์และสยามรัฐ ส่วนไทยรัฐและมติชนไม่มีผลการเสนอข่าวด้านนี้ การเสนอข่าวที่มีผลด้านบวกอันดับ 1 ไทยโพสต์ อันดับ 2 มติชนและสยามรัฐ ส่วนหนังสือพิมพ์ที่เหลือไม่มีผลด้านบวก การเสนอข่าวที่ให้ผลด้านลบมากที่สุดมี 3 ชนิดเท่ากัน ในอันดับ 1 คือ ไทยรัฐ มติชนและไทยโพสต์ อันดับ 2 หนังสือพิมพ์ข่าวสด ขณะที่สยามรัฐและเดลินิวส์ไม่มีการเสนอ

สำหรับหนังสือพิมพ์ธุรกิจที่เสนอผลเป็นกลางอันดับ 1 วัฏจักร อันดับ 2 ผู้จัดการรายวัน ส่วนกรุงเทพธุรกิจไม่มีผลด้านนี้ การเสนอข่าวด้านบวกอันดับ 1 กรุงเทพธุรกิจ อันดับ 2 วัฏจักร ส่วนผู้จัดการไม่มีการเสนอ ขณะที่หนังสือพิมพ์วัฏจักรเสนอข่าวที่มีผลด้านลบเพียงชนิดเดียว

ประเด็นที่ 5 ผลกระทบที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวัฒนธรรมของประเทศ หนังสือพิมพ์ทั่วไปเสนอข่าวด้านเป็นกลางอันดับ 1 ไทยรัฐ อันดับ 2 มติชน อันดับ 3 เดลินิวส์ อันดับ 4 สยามรัฐและไทยโพสต์ อันดับ 5 ข่าวสด การเสนอข่าวด้านลบอันดับ 1 เดลินิวส์ อันดับ 2 ไทยโพสต์ อันดับ 3 ไทยรัฐและมติชน อันดับ 4 สยามรัฐ อันดับ 5 ข่าวสด การเสนอข่าวด้านบวกอันดับ 1 ไทยรัฐ อันดับ 2 มติชน สยามรัฐและไทยโพสต์ อันดับ 3 เดลินิวส์และข่าวสด

หนังสือพิมพ์ธุรกิจเสนอข่าวด้านเป็นกลาง อันดับ 1 ผู้จัดการรายวัน อันดับ 2 วัฏจักร อันดับ 3 กรุงเทพธุรกิจ การเสนอข่าวด้านบวก อันดับ 1 กรุงเทพธุรกิจ อันดับ 2 ผู้จัดการรายวัน อันดับ 3 วัฏจักร การเสนอผลด้านลบอันดับ 1 วัฏจักร อันดับ 2 ผู้จัดการรายวัน อันดับ 3 กรุงเทพธุรกิจ

ประเด็นที่ 6 สาระสำคัญ การวิเคราะห์ การแก้ไขมาตรการ รายละเอียดของหนังสือแสดงเจตจำนงขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ หนังสือพิมพ์ทั่วไปเสนอข่าวที่ผลด้านเป็นกลางมากที่สุดอันดับ 1 ไทยรัฐ อันดับ 2 เดลินิวส์และไทยโพสต์ อันดับ 3 ข่าวสด อันดับ 4 มติชนและสยามรัฐ การเสนอผลด้านลบอันดับ 1 มติชนและไทยรัฐ อันดับ 2 เดลินิวส์ นอกนั้นไม่มีผล ส่วนด้านบวกมีเพียงหนังสือพิมพ์เดลินิวส์กับมติชนเท่ากัน

สำหรับหนังสือพิมพ์ธุรกิจ มีข่าวเป็นกลางเพียงด้านเดียว อันดับ 1 ผู้จัดการรายวัน อันดับ 2 กรุงเทพธุรกิจ และอันดับ 3 วัฏจักร

ประเด็นที่ 7 บทบาทต่อประเทศสมาชิกอื่นที่ขอรับความช่วยเหลือเช่นเดียวกับประเทศไทย พบว่า หนังสือพิมพ์ทั่วไปที่มีผลด้านเป็นกลางอันดับ 1 ไทยโพสต์ อันดับ 2 มติชน อันดับ 3 ไทยรัฐ อันดับ 4 สยามรัฐ อันดับ 5 ข่าวสด อันดับ 6 เดลินิวส์ ผลด้านบวกอันดับ 1 ไทยรัฐ อันดับ 2 ไทยโพสต์ อันดับ 3 ข่าวสดและมติชน อันดับ 4 เดลินิวส์ ขณะที่หนังสือพิมพ์สยามรัฐไม่มีผลด้านนี้ การเสนอข่าวในด้านลบพบว่า อันดับ 1 สยามรัฐ อันดับ 2 ไทยโพสต์ อันดับ 3 ข่าวสด อันดับ 4 เดลินิวส์ อันดับ 5 ไทยรัฐ อันดับ 6 มติชน

สำหรับหนังสือพิมพ์ธุรกิจพบว่า ผู้จัดการรายวันเสนอข่าวที่มีผลด้านเป็นกลางและด้านลบมากที่สุดรองลงมาเป็นกรุงเทพธุรกิจ และวัฏจักร การเสนอข่าวที่มีผลด้านบวก อันดับ 1 กรุงเทพธุรกิจ อันดับ 2 วัฏจักร อันดับ 3 ผู้จัดการรายวัน

ประเด็นที่ 8 ผลกระทบ บทเรียนจากประเทศที่เคยรับแผนการช่วยเหลือของกองทุนการเงินระหว่างประเทศมาก่อนพบว่า หนังสือพิมพ์ทั่วไปเสนอข่าวที่ผลด้านเป็นกลางเพียง 2 ชนิดเท่านั้นได้แก่ อันดับ 1 ไทยรัฐ อันดับ 2 ไทยโพสต์ ส่วนหนังสือพิมพ์ที่เสนอด้านเป็นกลาง คือ วัฏจักร เสนอข่าวที่มีผลด้านบวกเท่ากันคือ ผู้จัดการรายวันและกรุงเทพธุรกิจ

ประเด็นที่ 9 ค่าเดือนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่อประเทศที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ทั่วไปที่มีผลด้านเป็นกลางอันดับ 1 ไทยโพสต์ อันดับ 2 มติชน อันดับ 3 สยามรัฐ อันดับ 4 ไทยรัฐ อันดับ 5 ข่าวสด อันดับ 6 เดลินิวส์ เสนอผลด้านบวกอันดับ 1 ไทยรัฐ อันดับ 2 มติชน อันดับ 3 สยามรัฐ อันดับ 4 ไทยโพสต์ อันดับ 5 เดลินิวส์ ผลด้านลบอันดับ 1 มติชน อันดับ 2 สยามรัฐ อันดับ 3 ข่าวสด อันดับ 4 ไทยรัฐ อันดับ 5 เดลินิวส์ อันดับ 6 ไทยโพสต์

หนังสือพิมพ์ธุรกิจ เสนอข่าวด้านเป็นกลางอันดับ 1 กรุงเทพธุรกิจ อันดับ 2 วัฏจักร อันดับ 3 ผู้จัดการรายวัน เสนอข่าวด้านลบอันดับ 1 ผู้จัดการรายวัน อันดับ 2 วัฏจักร ยกเว้นหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เสนอผลด้านบวกมีเพียง 2 ชนิดคือ วัฏจักรและผู้จัดการรายวัน

ประเด็นที่ 10 การสนับสนุนการดำเนินงานและนโยบายของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ โดยกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วพบว่า หนังสือพิมพ์ทั่วไปเสนอผลด้านเป็นกลางอันดับ 1 ไทยโพสต์ อันดับ 2 เท่ากันคือ ไทยรัฐ ข่าวสด มติชน สยามรัฐ อันดับ 3 คือ เดลินิวส์ ผลด้านลบอันดับ 1 เท่ากันคือมติชน และไทยโพสต์ อันดับ 2 เท่ากันคือ สยามรัฐและข่าวสด อันดับ 3 ไทยรัฐ

หนังสือพิมพ์ธุรกิจที่เสนอผลด้านเป็นกลางและด้านลบ อันดับ 1 ผู้จัดการรายวัน อันดับ 2 กรุงเทพธุรกิจ อันดับ 3 วัฏจักร เสนอผลด้านบวก มีเพียง 2 อันดับ คือ อันดับ 1 กรุงเทพธุรกิจ อันดับ 2 วัฏจักร

ประเด็นที่ 11 อื่นๆ พบว่า หนังสือพิมพ์ทั่วไปที่เสนอผลเป็นกลางอันดับ 1 ไทยรัฐ อันดับ 2 เดลินิวส์ อันดับ 3 ไทยโพสต์ อันดับ 4 เท่ากันมติชน อันดับ 5 ข่าวสด เสนอผลด้านลบอันดับ 1 ไทยรัฐ อันดับ 2 ไทยโพสต์ อันดับ 3 สยามรัฐ อันดับ 4 เดลินิวส์ อันดับ 5 เท่ากันคือข่าวสดและมติชน เสนอผลด้านบวกอันดับ 1 ไทยรัฐ อันดับ 2 เดลินิวส์และไทยโพสต์ อันดับ 3 มติชนและข่าวสด อันดับ 4 สยามรัฐ

หนังสือพิมพ์ธุรกิจ เสนอข่าวด้านเป็นกลางอันดับ 1 ผู้จัดการรายวัน อันดับ 2 วัฏจักร อันดับ 3 กรุงเทพธุรกิจ เสนอด้านลบอันดับ 1 ผู้จัดการรายวัน อันดับ 2 กรุงเทพธุรกิจและวัฏจักรเสนอเท่ากัน เสนอด้านบวกอันดับ 1 กรุงเทพธุรกิจ อันดับ 2 ผู้จัดการรายวัน อันดับ 3 วัฏจักร

ผลการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ที่มีต่อภาพลักษณ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ)

ผลการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย จำนวน 9 ชื่อฉบับ เสนอข่าวของกองทุนการเงินระหว่างประเทศปรากฏผลกับภาพลักษณ์องค์กรทั้งนี้ผลปรากฏว่า หนังสือพิมพ์ทุกฉบับมีการเสนอข่าวที่ให้ภาพลักษณ์ด้านเป็นกลางสูงสุด โดยเรียงตามลำดับได้ดังนี้ ผู้จัดการรายวันเป็นอันดับ 1 อันดับ 2 คือ วัฏจักร อันดับ 3 กรุงเทพธุรกิจ อันดับ 4 ไทยรัฐ อันดับ 5 ไทยโพสต์ อันดับ 6 มติชน อันดับ 7 เดลินิวส์ อันดับ 8 สยามรัฐ และอันดับ 9 ข่าวสด

แต่เมื่อเรียงตามการเสนอข่าวที่มีผลเป็นด้านลบและด้านบวกพบว่า

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน	เสนอข่าวมากที่สุด และปรากฏผลการเสนอข่าวองค์กรเป็นเชิงลบมากกว่าเชิงบวก
หนังสือพิมพ์วัฏจักร	เสนอข่าวมากเป็นอันดับ 2 และปรากฏผลการเสนอข่าวองค์กรเป็นเชิงลบมากกว่าเชิงบวก
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	เสนอข่าวมากเป็นอันดับ 3 และปรากฏผลการเสนอข่าวองค์กรเป็นเชิงลบมากกว่าเชิงบวก
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	เสนอข่าวมากเป็นอันดับ 4 และปรากฏผลการเสนอข่าวองค์กรเป็นเชิงลบมากกว่าเชิงบวก
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์	เสนอข่าวเป็นอันดับ 5 และปรากฏผลการเสนอข่าวองค์กรเป็นเชิงลบมากกว่าเชิงบวก
หนังสือพิมพ์มติชน	เสนอข่าวเป็นอันดับ 6 และปรากฏผลการเสนอข่าวองค์กรเป็นเชิงลบมากกว่าเชิงบวก

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ	เสนอข่าวเป็นอันดับ 7 และปรากฏผลการเสนอข่าวองค์กรเป็นเชิงลบมากกว่าเชิงบวก
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	เสนอข่าวเป็นอันดับ 8 และปรากฏผลการเสนอข่าวองค์กรเป็นเชิงลบมากกว่าเชิงบวก
หนังสือพิมพ์ข่าวสด	เสนอข่าวเป็นอันดับ 9 และปรากฏผลการเสนอข่าวองค์กรเป็นเชิงลบมากกว่าเชิงบวก

หนังสือพิมพ์ทั้ง 9 ชื่อฉบับ

หนังสือพิมพ์ทั้ง 9 ชื่อฉบับ มีผลการเสนอข่าวที่มีภาพลักษณ์เป็นกลางโดยเรียงประเด็นตามลำดับดังนี้ อันดับ 1 บทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่มีต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานในภาครัฐของไทย อันดับ 2 คำเตือนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่อประเทศที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ อันดับ 3 บทบาทต่อประเทศสมาชิกอื่นที่ขอรับความช่วยเหลือเช่นเดียวกับไทย อันดับ 4 ประเด็นอื่นๆ อันดับ 5 ผลกระทบที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรมของประเทศ อันดับ 6 การสนับสนุนการดำเนินงาน นโยบายของกองทุนการเงินระหว่างประเทศจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว อันดับ 7 บทบาทต่อสถาบันการเงินของไทย อันดับ 8 สำระสำคัญ การวิเคราะห์ การแก้ไขมาตรการ รายละเอียดของหนังสือแสดงเจตจำนงขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ อันดับ 9 บทบาทต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไทย อันดับ 10 บทบาทต่อหน่วยงานเอกชน อันดับ 11 ผลกระทบ บทเรียนจากประเทศที่เคยรับแผนการช่วยเหลือของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

ผลการเสนอข่าวที่มีภาพลักษณ์เป็นบวก อันดับ 1 บทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่มีต่อรัฐบาล และหน่วยงานในภาครัฐของไทย อันดับ 2 ประเด็นอื่นๆ อันดับ 3 บทบาทต่อประเทศสมาชิกอื่นที่ขอรับความช่วยเหลือเช่นเดียวกับไทย อันดับ 4 ผลกระทบที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรมของประเทศ อันดับ 5 คำเตือนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่อประเทศที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา อันดับ 6 การร่วมสนับสนุนการดำเนินงานและนโยบายของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ จากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและองค์กรทางเศรษฐกิจระดับโลก อันดับ 7 บทบาทต่อหน่วยงานเอกชน อันดับ 8 บทบาทต่อสถาบันการเงินของไทย และตลาดหลักทรัพย์ อันดับ 9 สำระสำคัญ การวิเคราะห์ การแก้ไขมาตรการ และรายละเอียดของหนังสือแสดงเจตจำนงขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ อันดับ 10 บทบาทต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไทย เท่ากับ ประเด็นผลกระทบ บทเรียนจากประเทศ ที่เคยรับแผนการช่วยเหลือของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

ผลการเสนอข่าวที่มีภาพลักษณ์เป็นลบ อันดับ 1 ผลกระทบที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวัฒนธรรมของประเทศ อันดับ 2 บทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่มีต่อรัฐบาลและหน่วยงานในภาครัฐของไทย อันดับ 3 คำเตือนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่อประเทศที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา อันดับ 4 ประเด็นอื่นๆ อันดับ 5 การร่วมสนับสนุนการดำเนินงานและนโยบายของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ จากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและองค์กรทางเศรษฐกิจระดับโลก อันดับ 6 บทบาทต่อประเทศสมาชิกอื่นที่ขอรับความช่วยเหลือเช่นเดียวกับไทย อันดับ 7 บทบาทต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไทย อันดับ 8 บทบาทต่อสถาบันการเงินของไทย และตลาดหลักทรัพย์ อันดับ 9 บทบาทต่อหน่วยงานเอกชน อันดับ 10 การวิเคราะห์ การแก้ไขมาตรการ และรายละเอียดของหนังสือแสดงเจตจำนงขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

หนังสือพิมพ์ทั่วไป

หนังสือพิมพ์ทั่วไป เสนอเนื้อหาที่ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ด้านเป็นกลาง อันดับ 1 บทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่มีต่อรัฐบาลและหน่วยงานในภาครัฐของไทย อันดับ 2 บทบาทต่อประเทศสมาชิกอื่นที่ขอรับความช่วยเหลือเช่นเดียวกับไทย อันดับ 3 ผลกระทบที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวัฒนธรรมของประเทศ อันดับ 4 คำเตือนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่อประเทศที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา อันดับ 5 บทบาทต่อสถาบันการเงินของไทย และตลาดหลักทรัพย์ อันดับ 6 ประเด็นอื่นๆ อันดับ 7 บทบาทต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไทย อันดับ 8 สารสำคัญ การวิเคราะห์ การแก้ไขมาตรการ และรายละเอียดของหนังสือแสดงเจตจำนงขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ อันดับ 9 บทบาทต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไทย อันดับ 10 บทบาทต่อหน่วยงานเอกชน อันดับ 11 ผลกระทบ บทเรียนจากประเทศ ที่เคยรับแผนการช่วยเหลือของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

หนังสือพิมพ์ทั่วไปเสนอเนื้อหาที่ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ด้านลบ อันดับ 1 ผลกระทบที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรมของประเทศ อันดับ 2 อื่นๆ อันดับ 3 คำเตือนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่อประเทศที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา อันดับ 4 ประเด็นอื่นๆ อันดับ 5 บทบาทต่อประเทศสมาชิกอื่นที่ขอรับความช่วยเหลือเช่นเดียวกับไทย อันดับ 6 การร่วมสนับสนุนการดำเนินงานและนโยบายของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ จากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว และองค์กรทางเศรษฐกิจระดับโลก อันดับ 7 บทบาทต่อสถาบันการเงิน และตลาดหลักทรัพย์ของไทย อันดับ 8 บทบาทต่อหน่วยงานเอกชน อันดับ 9 สารสำคัญ การวิเคราะห์ การแก้ไขมาตรการ และรายละเอียดของหนังสือแสดงเจตจำนงขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับประเด็นผลกระทบ บทเรียนจากประเทศ ที่เคยรับแผนการช่วยเหลือของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ อันดับ 10 บทบาทต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไทย

หนังสือพิมพ์ทั่วไปเสนอเนื้อหาที่ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ด้านบวก อันดับ 1 บทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่มีรัฐบาลและหน่วยงานในภาครัฐของไทย อันดับ 2 ประเด็นอื่นๆ อันดับ 3 บทบาทต่อประเทศสมาชิกอื่นที่ขอรับความช่วยเหลือเช่นเดียวกับไทย อันดับ 4 ผลกระทบที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรมของประเทศ อันดับ 5 คำเตือนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่อประเทศที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา อันดับ 6 การร่วมสนับสนุนการดำเนินงานและนโยบายของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ จากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว และองค์กรทางเศรษฐกิจระดับโลก อันดับ 7 บทบาทต่อสถาบันการเงิน และตลาดหลักทรัพย์ของไทย อันดับ 8 บทบาทต่อหน่วยงานเอกชน อันดับ 9 สารสำคัญ การวิเคราะห์ การแก้ไขมาตรการ และรายละเอียดของหนังสือแสดงเจตจำนงขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับประเด็นผลกระทบ บทเรียนจากประเทศ ที่เคยรับแผนการช่วยเหลือของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ อันดับ 10 บทบาทต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไทย

ผลการเสนอข่าวที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ต่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ตามประเด็นต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย

ผลจากการวิเคราะห์เนื้อหาของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ที่ให้ผลด้านเป็นกลาง เป็นลบและเป็นบวก แสดงถึงความสนใจของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับและทุกประเภท แสดงถึงการให้ความสำคัญและความสนใจในบทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่อการดำเนินตามมาตรการ นโยบายต่างๆ ซึ่งการเสนอข่าวที่ปรากฏผลทั้ง 3 ด้านนำไปสู่การเกิดภาพลักษณ์ต่อองค์กรทางการเงินระหว่างประเทศองค์กรนี้ เมื่อทำการพิจารณาภาพลักษณ์แต่ละด้านที่เกิดตามประเด็นต่างๆ ปรากฏผลดังนี้

หนังสือพิมพ์ธุรกิจ เสนอเนื้อหาที่ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ด้านเป็นกลาง อันดับ 1 คำเตือนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่อประเทศที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา อันดับ 2 บทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่มีรัฐบาลและหน่วยงานในภาครัฐของไทย อันดับ 3 บทบาทต่อประเทศสมาชิกอื่นที่ขอรับความช่วยเหลือเช่นเดียวกับไทย อันดับ 4 ประเด็นอื่นๆ อันดับ 5 การร่วมสนับสนุนการดำเนินงานและนโยบายของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ จากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว และองค์กรทางเศรษฐกิจระดับโลก อันดับ 6 ผลกระทบที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรมของประเทศ อันดับ 7 สารสำคัญ การวิเคราะห์ การแก้ไขมาตรการ และรายละเอียดของหนังสือแสดงเจตจำนงขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ อันดับ 8 บทบาทต่อสถาบันการเงินของไทยและตลาดหลักทรัพย์ อันดับ 9 บทบาทต่อหน่วยงานเอกชน อันดับ 10 บทบาทต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไทย อันดับ 11 ผลกระทบ บทเรียนจากประเทศที่ เคยรับแผนการช่วยเหลือของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

หนังสือพิมพ์ธุรกิจ เสนอเนื้อหาที่ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ด้านบวก อันดับ 1 มีสองประเด็นเท่ากันคือ บทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่มีต่อรัฐบาลและหน่วยงานในภาครัฐของไทยและบทบาทต่อประเทศสมาชิกอื่นที่ขอรับความช่วยเหลือเช่นเดียวกับไทย อันดับ 2 ประเด็นอื่นๆ อันดับ 3 ผลกระทบที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรมของประเทศ อันดับ 4 การร่วมสนับสนุนการดำเนินงานและนโยบายของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ จากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว และองค์กรทางเศรษฐกิจระดับโลก อันดับ 5 ค่าเดือนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่อประเทศที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา อันดับ 6 บทบาทต่อหน่วยงานเอกชน อันดับ 7 ผลกระทบ บทเรียนจากประเทศที่เคยรับแผนการช่วยเหลือของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ อันดับ 8 บทบาทต่อสถาบันการเงินของไทยและตลาดหลักทรัพย์

หนังสือพิมพ์ธุรกิจ เสนอเนื้อหาที่ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ด้านลบ อันดับ 1 ผลกระทบที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรมของประเทศ อันดับ 2 การร่วมสนับสนุนการดำเนินงานและนโยบายของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ จากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว และองค์กรทางเศรษฐกิจระดับโลก อันดับ 3 ประเด็นอื่นๆ อันดับ 4 ค่าเดือนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่อประเทศที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา อันดับ 5 บทบาทต่อประเทศสมาชิกอื่นที่ขอรับความช่วยเหลือเช่นเดียวกับไทย อันดับ 6 บทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่มีต่อรัฐบาลและหน่วยงานในภาครัฐของไทย อันดับ 7 ผลกระทบ บทเรียนจากประเทศที่เคยรับแผนการช่วยเหลือของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ อันดับ 8 บทบาทต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไทย อันดับ 9 บทบาทต่อสถาบันการเงินของไทยและตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ 4

จากผลการเสนอเนื้อหาสามารถสรุปได้ว่า การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย มีการเสนอเนื้อหาที่ก่อให้เกิดทิศทางทัศนคติ 3 ทางคือ บวก กลาง และลบ เนื้อหาในแต่ละด้านจะมีลักษณะต่างกันไป โดย เนื้อหาที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ในทางบวกมักจะชี้ให้เห็นถึงผลจากการแก้ปัญหาที่ทำให้ประเทศที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจรับเอามาตรการของไอเอ็มเอฟมาใช้เพราะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในขณะนั้น จึงเป็นการชี้และคาดหวังถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ขณะที่การเสนอเนื้อหาในทางลบเป็นในทางชี้ให้ผู้อ่านเห็นถึงโทษ ข้อเสียจากมาตรการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศนี้ในทิศทางที่ให้ประชาชนเห็นถึงผลเสีย ทั้งเอกราชทางเศรษฐกิจ อธิปไตยในการบริหารประเทศของรัฐบาล การเกิดปัญหาทางสังคม การดำเนินงานที่ผิดพลาดจากมาตรการของกองทุนฯเอง การยกเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศสมาชิกอื่นที่เคยรับความช่วยเหลือมาก่อนแต่เป็นไปในทางที่ล้มเหลวมากกว่าดีขึ้น

ส่วนการเสนอภาพในทางที่เป็นกลาง มักจะเป็นเนื้อหาที่มาจากกองทุนการเงินเองเป็นส่วนใหญ่ซึ่งออกมาในรูปของนโยบาย และมาตรการแก้ไขเศรษฐกิจ ไม่มีการใส่ความเห็นหรือข้อวิพากษ์เหมือนในภาพทางลบและบวก

เนื้อหาต่างๆเหล่านี้เป็นการวิเคราะห์ที่ได้จากการนำเสนอของหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยทั้งหมด 9 ชื่อฉบับ ซึ่งเป็นการเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการเข้ามามีบทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในประเทศไทยและประเทศที่ประสบปัญหาในภูมิภาคเดียวกัน พร้อมกับการพิจารณาบทบาทของไอเอ็มเอฟบนเวทีโลก นอกจากการเสนอเนื้อหาในรูปของข่าว บทความ คอลัมน์ประจำ บทสัมภาษณ์ บทวิเคราะห์ และบทบรรณาธิการ ให้ได้วิเคราะห์แล้วยังมีการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของการ์ตูน (ดังแสดงตัวอย่างในภาคผนวก) ซึ่งเป็นรูปแบบการเสนอที่ให้ความตลกขบขัน ประชดประชันองค์กรนี้ในอีกรูปแบบหนึ่ง

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยและศึกษา “ภาพลักษณ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย” จำนวน 9 ชื่อฉบับ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือหนังสือพิมพ์ทั่วไป และหนังสือพิมพ์ธุรกิจ สามารถสรุปผลการวิจัยเป็น 3 ส่วน สำคัญดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ภาพรวมของการเสนอข่าวของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ของหนังสือพิมพ์ทั่วไปและหนังสือพิมพ์ธุรกิจ

การเสนอข่าวเกี่ยวกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) โดยหนังสือพิมพ์ในแต่ละช่วงเวลา นั้นเป็นไปตามหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์รายวันการที่หนังสือพิมพ์ได้ทำข่าวเขียนข่าวและตีพิมพ์ข่าวออกมาเสนอให้ผู้อ่านได้รับทราบข่าวออกมาเสนอให้ผู้อ่านได้รับทราบข่าวที่ถูกต้องกับข้อเท็จจริง อย่างครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์ที่ผู้อ่านต้องการทราบ โดยการนำเสนอข่าวที่กำลังเป็นปัญหาสาธารณะอยู่ขณะนั้นขึ้นมาเขียนวิพากษ์วิจารณ์ให้ความคิดเห็นติติง และเสนอแนะแนวทางแก้ไข ปัญหาที่ถูกต้องในรูปของบทบรรณาธิการ และบทวิจารณ์หรืออาจจะนำเสนอในรูปแบบของการรายงานข่าวแบบอธิบายไขความ โดยมีการอธิบายทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์นั้นๆ พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาที่เป็นข่าวดังกล่าว¹ ทั้งนี้เพราะปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในขั้นวิกฤต มีผลกระทบต่อประชาชนทุกระดับของประเทศ

การทำหน้าที่เป็นเสมือน “Watch dog” ของหนังสือพิมพ์ในขณะที่บ้านเมืองเกิดปัญหา สอดส่องการปฏิบัติงานของรัฐบาลให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องและคอยหักท้วงในสิ่งที่อาจเกิดผลเสียต่อประชาชน² ทั้งนี้การกั๊กเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศมีผลต่อการกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาลจำเป็นต้องกระจายงบประมาณ และกำหนดการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือต่อองค์กรทั้งในภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเป็นสิ่งที่หนังสือพิมพ์ให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ ดังจะเห็นได้จากจำนวนข่าวที่ปรากฏตลอดเวลา 15 เดือนเป็นจำนวน 1,884 ข่าวคิดเป็นข่าวเฉลี่ย 4.19 ข่าวต่อวัน

การปรากฏข่าวของกองทุนการเงินระหว่างประเทศมีจำนวนแตกต่างกันไป เห็นได้จากช่วงที่ 1 มีจำนวนข่าวมาก เนื่องจากว่าเป็นช่วงที่องค์กรการเงินนี้เริ่มเข้ามามีบทบาทจากการเสนอตัวยื่นมือ ยื่นข้อเสนอที่พร้อมให้ความช่วยเหลือต่อประเทศไทยอย่างเต็มที่ เพื่อให้พ้นจากสภาพวิกฤต เนื้อหาส่วนใหญ่เป็น

¹ วรชมน, อ่างแล้ว, หน้า 28

² มาลี บุญศิริพันธ์, อ่างแล้ว, หน้า 29

การเตือนและแนะนำประเทศในภูมิภาคที่เกิดปัญหาพร้อม และประเทศที่มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา เป็นช่วงที่หนังสือพิมพ์ให้ความสนใจมาก ช่วงที่ 2 เป็นช่วงที่มีปริมาณข่าวลดน้อยลง เนื่องจากเป็นช่วงที่ชะลอผลการรับแผนนโยบายทางการเงินและการคลัง ซึ่งยังไม่ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม ช่วงที่ 3 มีการเสนอข่าวเป็นจำนวนมากที่สุด เพราะเป็นช่วงที่มีผลการดำเนินงานออกมา หลังจากการดำเนินมาตรการตามจุดหมาย แสดงเจตจำนงขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการจำนวน 2 ฉบับ และอยู่ในช่วงต้นปี ซึ่งเป็นไตรมาสแรก ที่มีการประเมินผลการดำเนินการธุรกิจของปีที่ผ่านมา อีกทั้งมีการประเมินการถึงสภาพเศรษฐกิจในปี 2541 แนวโน้มต่างๆที่เริ่มรับผลจากมาตรการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ช่วงที่ 4 จำนวนข่าวลดน้อยลง เนื่องจากมีข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศอย่างข่าวของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และข่าวความสนใจของประชาชนที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลโลกเข้ามาดึงดูดความสนใจแทน ประเด็นการเสนอข่าวทางเศรษฐกิจจึงลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งยังส่งผลต่อเนื่องถึงช่วงต้นของช่วงที่ 5 อย่างไรก็ตาม จำนวนข่าวที่นำเสนอในช่วงที่ 5 ยังมีมากกว่าช่วงที่ 4 เล็กน้อย

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข่าวสารในด้านจำนวนข่าว ปริมาณเนื้อหา และประเด็นในการนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ที่มีต่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ)

ในการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยทั้ง 9 ชื่อฉบับ แบ่งเป็น 2 ประเภท โดยวิเคราะห์ตามจำนวนและปริมาณเนื้อที่ (คอลัมน์นิ้ว) จากผลการวิเคราะห์พบว่า หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน มีจำนวนและปริมาณเนื้อที่มากที่สุด หนังสือพิมพ์ข่าวสด มีจำนวนและปริมาณเนื้อที่น้อยที่สุด การเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับมีจำนวนและปริมาณต่างกัน เป็นเพราะว่า เหตุการณ์หนึ่งอาจปรากฏเป็นข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง แต่เหตุการณ์เดียวกันอาจไม่ปรากฏเป็นข่าวของหนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายและประเภทของหนังสือพิมพ์ อีกทั้งองค์ประกอบสำคัญที่สุดของข่าวก็คือ “ความน่าสนใจ” และ “ความสำคัญ” ซึ่งไม่เหมือนกันกล่าวคือ ข่าวที่น่าสนใจ อาจไม่มีความสำคัญก็ได้ หรือข่าวที่มีความสำคัญอาจไม่น่าสนใจก็ได้เช่นเดียวกัน หนังสือพิมพ์ส่วนมากจึงพยายามเสนอข่าวที่สำคัญให้น่าสนใจ เพื่อสร้างความสนใจให้ผู้อ่าน³ เมื่อพิจารณาถึงจำนวนและปริมาณการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ซึ่งจัดอยู่ในประเภทหนังสือพิมพ์ธุรกิจ ให้ความสำคัญต่อ เรื่องราวของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ มากกว่าหนังสือพิมพ์ข่าวสด ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ทั่วไป ที่มีจำนวนต่างกันมากเป็นไปตามการให้ความสนใจและความสำคัญที่ต่างกันตามลักษณะประเภทหนังสือพิมพ์

เมื่อพิจารณาตามประเภทหนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ประเภทพบว่า หนังสือพิมพ์ธุรกิจมีจำนวนข่าวและปริมาณเนื้อที่มากกว่าหนังสือพิมพ์ทั่วไป ทั้งนี้เป็นไปตามลักษณะและนโยบายการนำเสนอของหนังสือพิมพ์ธุรกิจ ซึ่งเรื่องเกี่ยวกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ เป็นการเสนอข่าวที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้อ่าน ผู้ฟังและผู้สังเกต กลุ่มใหญ่ นั่นก็คือ ประชาชนส่วนใหญ่ของ

³ มาลี บุญศิริพันธ์, อ่างแล้ว, หน้า 31

ประเทศ ข่าวประเภทนี้จัดเป็นข่าวหนัก (hard news) ข่าวเหล่านี้ส่วนใหญ่มักมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน อย่างเช่น เมื่อเกิดปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจ ก็มักจะกระทบถึงสถานการณ์ ความมั่นคงทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากปัญหานั้นมาจากการดำเนินนโยบายของรัฐบาล ผลกระทบที่มีต่อนโยบายทางเศรษฐกิจ จะสะท้อนออกมาในรูปของการดำเนินไปในสังคม ความเดือดร้อนของประชาชนผู้เกี่ยวข้อง เพราะผลของ เหตุการณ์หรือการกระทำจะมีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ด้านใดบ้าง ขณะเดียวกับที่หนังสือพิมพ์ทั่วไป มีการเสนอข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจน้อยกว่า เป็นไปตามลักษณะของหนังสือพิมพ์ที่ให้ความสนใจกับข่าวที่ คนทั่วไปมักจะให้ความสนใจมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นข่าวตลกขบขัน ข่าวบันเทิง ข่าวฉ้อโกง ข่าวอาชญากรรม ที่มักเสนอข่าวเบา (soft news) มากกว่าหนังสือพิมพ์ธุรกิจ กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นแก่ผู้อ่านต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจำวัน มากกว่าให้ความรู้และการศึกษาอย่างข่าวหนัก จากผลการเสนอข่าวดังกล่าวจึง แสดงให้เห็นว่า หนังสือพิมพ์ธุรกิจมีการจำนวนการเสนอข่าวความถี่และปริมาณเนื้อหาในจำนวนมากกว่า หนังสือพิมพ์ทั่วไป

การนำเสนอเรื่องของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในแต่ละประเด็นและแต่ละรูปแบบ

การเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ที่ศึกษาทั้ง 9 ชื่อฉบับ มีการเสนอในรูปแบบต่างกันแบ่งได้เป็น 7 รูปแบบ คือ เสนอในรูปของข่าว บทความ คอลัมน์ประจำ บทสัมภาษณ์ บทวิเคราะห์ การ์ตูน และสุดท้ายเสนอในบทบรรณาธิการ

การปรากฏข่าวในรูปแบบต่างๆ ของหนังสือพิมพ์แสดงถึงความตั้งใจติดตามให้รายละเอียดของ ข่าว เป็นหนึ่งในหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ที่ Duane Bradley ได้ให้ไว้ ถึงหน้าที่ในการเสนอความคิดเห็นหรือ อธิบายความหมายของข่าวหนังสือพิมพ์จะต้องให้การชี้แนะแนวทางหรืออธิบายไขความของข่าว ซึ่งหนังสือพิมพ์สามารถทำได้ โดยการนำเสนอข่าวที่กำลังเป็นปัญหาสาธารณะอยู่ขณะนั้นขึ้นมาเขียนวิพากษ์วิจารณ์ให้ความคิดเห็นตติง และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องในรูปของบทบรรณาธิการและบท วิจารณ์หรืออาจนำเสนอในรูปแบบของการรายงานข่าวแบบอธิบายไขความ โดยมีการอธิบายทั้งเบื้องหน้า เบื้องหลังของเหตุการณ์นั้นๆ พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาที่เป็นข่าวดังกล่าว ซึ่งมีผลต่อประชาชนทั้งประเทศและยังสร้างปัญหาลูกโซ่ตามมา

ประเด็นที่ได้รับการเสนอผ่านทางหนังสือพิมพ์จากการวิเคราะห์มีทั้งจำนวน 11 ประเด็น ได้แก่

- | | |
|---------------------|--|
| <u>ประเด็นที่ 1</u> | บทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่มีต่อรัฐบาลและหน่วยงานในภาครัฐของ ไทย |
| <u>ประเด็นที่ 2</u> | บทบาทต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไทย |
| <u>ประเด็นที่ 3</u> | บทบาทต่อสถาบันการเงินของไทย บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| <u>ประเด็นที่ 4</u> | บทบาทต่อหน่วยงานเอกชน |

- ประเด็นที่ 5 ผลกระทบที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรมของประเทศ
- ประเด็นที่ 6 สารสำคัญ การวิเคราะห์ การแก้ไขมาตรการ รายละเอียดของหนังสือแสดงเจตจำนงขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ
- ประเด็นที่ 7 บทบาทต่อประเทศสมาชิกอื่นที่ขอรับความช่วยเหลือเช่นเดียวกับไทย
- ประเด็นที่ 8 ผลกระทบบทเรียนจากประเทศที่เคยรับแผนการช่วยเหลือของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
- ประเด็นที่ 9 คำเตือน คำแนะนำ ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ต่อประเทศที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือมีแนวโน้มการเกิดปัญหา
- ประเด็นที่ 10 การสนับสนุน การดำเนินงานและนโยบายรวมทั้งการแสดงความคิดเห็นต่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศ จากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและองค์กรเศรษฐกิจระดับโลก
- ประเด็นที่ 11 อื่นๆ

จากประเด็นที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่า ชาวไม่จำเป็นต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทันทีทันใด อย่างที่ได้กำหนดไว้ ดังที่มีการเสนอประเด็นที่ 8 นำเอาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของประเทศอื่นที่มีการรับข้อเสนอและนโยบายจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศมาก่อน นอกจากนี้เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นข่าวได้ โอกาสที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายปีมาแล้วก็อาจจะเป็นข่าวได้ ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เพิ่งค้นพบและเรื่องราวหรือ เนื้อหาของข่าวจริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้น

เนื้อหาของข่าวที่ถูกเสนอในประเด็นต่างๆ มาจากองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ประการ ทั้ง “ความน่าสนใจ” (interest) และ “ความสำคัญ” (significance) ดังที่ สาทิศ เขียวชะอุ่ม⁴ ให้ความสำคัญกับการวินิจฉัยคุณค่าข่าว โดยอาศัยความน่าสนใจและความสำคัญ ดังกล่าวนั้นคือ ผู้สื่อข่าวต้องพิจารณาในทัศนะของผู้อ่าน คือ ข่าวนั้นต้องน่าสนใจสำหรับผู้อ่าน มีความสำคัญต่อผู้อ่าน และต้องเป็นข้อเท็จจริงที่มีความสดทันสมัยสำหรับผู้อ่าน ข่าวที่มีคุณค่าสูง มักจะมีทั้งความสำคัญ (significance) และความน่าสนใจ (interest) อยู่ในตัวของมันเอง

ในส่วนของความสำคัญ (significance) นั้นเป็นสิ่งที่นำมาพิจารณาข่าว แต่ละข่าวที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อ่านส่วนใหญ่ผลกระทบดังกล่าวจะมีผลในวงกว้างต่อประชาชนจำนวนมาก เช่น การปรับอัตราภาษีมีผลกระทบต่อรายได้ การขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 7% เป็น 10% ค่าครองชีพ ผลกระทบทางสังคม การศึกษา วัฒนธรรมของประเทศเพราะการดำเนินนโยบายหรือมาตรการที่รัฐบาลต้องนำมาปฏิบัติมีผลต่อการบริหารงานของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาวทันทีทันใดแต่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะยาวและต้องอาศัย การรายงานข่าวอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อความเข้าใจเรื่องราวนั้นๆ

⁴ สาทิศ เขียวชะอุ่ม, อ่างแล้ว, หน้า 33

ความน่าสนใจ (interest) ของข่าว ในเรื่องเกี่ยวกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเป็นการเสนอข่าวที่อยู่ในความสนใจของสื่อมวลชน นักธุรกิจ นักการเมืองและประชาชนทุกระดับชั้น เนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ชิดตัว (proximity) จนเรียกได้ว่า นโยบาย หรือมาตรการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่รับมาบริหารโดยรัฐบาลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวัน ตั้งแต่การใช้จ่ายค่านวนราคาสินค้า ภาษี ตลอดจนการออมและกักยืมเงิน

ดังที่กล่าวว่า ผลกระทบต่อการได้เสียย่อมอยู่ในความสนใจของมนุษย์ (human interest) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการปรับลดดอกเบี้ย เกี่ยวกับการเงินการธนาคาร มีความหมายและน่าติดตามต่อนักธุรกิจทั้งที่เป็นผู้ลงทุนภายในและภายนอกประเทศ สถานการณ์ของประเทศสมาชิกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งภูมิภาคและทั่วโลก ทั้งยังเป็นการแสดงความเอาใจใส่ต่อผลกระทบกระเทือน (consequence) ที่ว่าเหตุการณ์ของข่าวนั้นมีผลกระทบกระเทือนต่อคนในสังคมมากน้อยเพียงไร

สิ่งที่หนังสือพิมพ์ในฐานะเป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่งเลือกเสนอข่าวของกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งในประเด็นและรูปแบบต่างๆ เป็นการให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องราวทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2540 ถึง 30 กันยายน 2541 ทั้งในหนังสือพิมพ์ธุรกิจและหนังสือพิมพ์ทั่วไป ที่ให้ความสำคัญการเสนอข่าวจากจำนวน 1,884 ข่าวที่ปรากฏ หนังสือพิมพ์เลือกเน้นประเด็นสำคัญของหัวข้อ (topic) หรือปัญหา (issue) ในการรายงานข่าวสาร ด้วยความตระหนักถึงสาระสำคัญ (salience) ของหัวข้อประเด็น (issue) หรือปัญหานั้นๆ เป็นไปโดยความตั้งใจ (issue) นั้นๆ ดังปรากฏในงานของอัฐพร แจ้งใจ ที่กล่าวว่า การเสนอข่าวเป็นไปโดยความตั้งใจของสื่อมวลชนที่ทำให้เกิดขึ้น (media attention)

การเลือกเอาเหตุการณ์ การเข้ามามีบทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศจนหนังสือพิมพ์เลือกเอาเหตุการณ์ขึ้นมาทำให้เด่นชัดขึ้น เป็นการกำหนดวาระของหนังสือพิมพ์ คือ เลือกเอาเหตุการณ์ขึ้นมาทำให้เด่นชัดขึ้น ตามที่ Dominic A. Infante, Andrew S. Rancer และ Deanna F. Womack⁵ กล่าวถึงการยกเอาเรื่องที่สื่อมวลชนยกเอาเรื่องที่ตนสนใจมาเป็นหัวเรื่องสำคัญจนผู้คนเริ่มหันมาศึกษา และยังสอดคล้องกับทฤษฎีการกำหนดวาระของ แมคคอมส์และชอว์ แสดงถึง เรื่องที่ได้รับความเอาใจใส่มากที่สุด ในสื่อมวลชน จะถูกรับรู้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด⁶ เป็นผู้เสนอเรื่องราวเหตุการณ์ในสังคมที่เกิดขึ้น ให้ผู้รับได้พิจารณาว่า อะไรเป็นเรื่องที่ควรให้ความสนใจในขณะนั้น

⁵ Dominiv A. Infante, อ้างแล้ว, หน้า 37

⁶ McComb & Shaw, อ้างแล้ว, หน้า 38

ประเด็นที่ได้จากการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์เป็นผลจากการวางกรอบแนวคิดจากการกำหนดวาระดังที่ แกลดีส เองเกล แลง (Gladys Engel Lang) และเคิร์ท แลง (Kurt Lang) ได้อธิบายไว้ว่าเป็นการหยิบเอาเหตุการณ์มาสร้างเป็นประเด็นเพื่อเรียกร้องความสนใจ โดยประเด็นเหล่านั้นต้องได้รับการวางกรอบเพื่อให้ประชาชน หรือผู้อ่าน สามารถจับเอาประเด็นที่กล่าวถึงได้ และต้องเชื่อมโยงเหตุการณ์ให้มาเป็นที่สนใจได้ ดังแสดงให้เห็นตามประเด็นทั้ง 11 ประเด็น

ส่วนที่ 3 ผลที่เกิดขึ้นจากการเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยเกี่ยวกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ)

ผลที่เกิดจากการนำเสนอเรื่องของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ทั้ง 1,884 ข่าว 87,958 คอลัมน์นี้ คิดเฉลี่ยเป็นจำนวนข่าว 4.19 ข่าวต่อวันแสดงให้เห็นว่า การเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์มีอย่างต่อเนื่องและเสนอเป็นจำนวนมากในเรื่องใดเรื่องหนึ่งย่อมส่งผลต่อการดำเนินการขององค์กรและตัวองค์กรเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังที่ศาสตราจารย์ เสฐียร พันธงรัช กล่าวไว้ว่า หนังสือพิมพ์เปรียบเสมือนตะเกียงดวงใหญ่ที่นำไปวางตรงทางแยก เพื่อให้คนอ่านเลือกว่าจะเดินไปในทางแยกใด ในการเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ หนังสือพิมพ์จะต้องกระทำอย่างเป็นทางการเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

การติดตามข่าวและประมวลข่าวเพื่อโน้มน้าวความเชื่อถือและทัศนคติของประชาชนได้อย่างจริงจังและยาวนานกว่า เหมือนอย่าง的通โบ ทงเปาต์ ได้กล่าวถึงอิทธิพลของหนังสือพิมพ์รายวันที่มีต่อรัฐและสังคมไว้ว่า มีอิทธิพลต่อความคิดหรือทัศนคติของประชาชน ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ บทความและบทวิจารณ์ต่างๆก็ดี เหล่านี้มีอิทธิพลในทางก่อให้เกิดความคิดหรือทัศนคติแก่ผู้อ่านซึ่งอาจจะเห็นด้วยหรือขัดแย้งก็ได้⁷

การเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์เป็นอีกทางหนึ่งที่หนังสือพิมพ์เข้ามามีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่าน การลงข่าวซ้ำๆ เป็นระยะๆ เนื้อหาสาระที่มีจุดมุ่งหมาย นอกเหนือไปจากการให้ความรู้ คือ เพื่อเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยมและพฤติกรรมของผู้รับสารโดยออกมาในรูปของบทวิเคราะห์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่ง กล่าวคือ ทำหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์วิจารณ์ไม่ใช่เพียงทำหน้าที่ ในการรายงานเหตุการณ์ข่าวสารเพียงอย่างเดียว เพราะการให้ข่าวนั้นเป็นการเสนอเนื้อหาสาระอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งบางครั้งผู้รับสารไม่อาจตัดสินใจได้ว่าอะไรถูก อะไรผิด เมื่อได้รับการชี้แนะก็สามารถตัดสินใจ อิทธิพลของสื่อที่เสนอในรูปของการแสดงความคิดเห็นการวิเคราะห์นี้จะก่อให้เกิดทัศนคติในจิตใจของผู้รับหรือเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อ⁸

⁷ ทงโบ ทงเปาต์, อ้างแล้ว, หน้า 30

⁸ วรชมน, อ้างแล้ว, หน้า 30

การเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์มีทั้งการเสนอข่าวในแบบปกติตามองค์ประกอบของข่าว การนำเสนอข่าวในเชิงลบยังจัดว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจคัดเลือกข่าวและประเมินคุณค่าข่าว ตามที่ แจค บี ฮาสเคนส์ และเอ็ม มาร์ค มิลเลอร์ (Jack B.Haskens & M.Mark Miller) ได้กล่าวถึง ข่าวเชิงลบและเชิงบวกไว้ว่า⁹

1. ข่าวเชิงลบ (negative news) หมายถึง เรื่องราวที่มีเนื้อหาข่าวโดยที่เนื้อหาของข่าวมีความเป็นลบ หรือเรื่องราวในด้านร้าย หรือเรื่องราวที่ทำให้ความรู้สึกที่ไม่ดีต่อเหตุการณ์ สถานที่ บุคคล ความไม่น่าชื่นชมหรือความเสียหายของข่าวสาร

2. ข่าวเชิงบวก (positive news) หมายถึง ข่าวลักษณะอื่นๆ ที่ไม่ได้เน้นเรื่องราวในเชิงลบหรือเรื่องราวในด้านร้ายแต่จะเป็นข่าวที่มีเนื้อหาสาระในด้านบวก หรือเป็นเรื่องที่ทำให้ความรู้สึกที่ดีต่อเหตุการณ์ที่เป็นข่าวรวมทั้งสถานที่ และบุคคลในข่าวนั้นด้วย

บทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับการดำเนินงานตามมาตรการและนโยบายต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจติดต่อกันตลอดระยะเวลา 15 เดือน แสดงถึงความสำคัญและความสนใจเป็นประเด็นที่หนังสือพิมพ์นำเสนอตลอดช่วงเวลาดังกล่าว การเสนอข่าวดังกล่าวมีเนื้อหาทั้งที่เป็นการเสนอข่าวในรูปแบบที่เป็นกลาง ข่าวในเชิงลบและข่าวในเชิงบวก อันนำมาซึ่งผลต่อการดำเนินตามมาตรการขององค์กรทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศองค์กรนี้กับรัฐบาล สังคม สถาบันทางการเงินการธนาคาร องค์กรธุรกิจ และประชาชนทั่วไป ซึ่งนำไปสู่ภาพลักษณ์ขององค์กร ทั้งในทางบวกและทางลบได้ ภาพลักษณ์ที่ว่ามีในด้าน การประชาสัมพันธ์ หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจ (mental picture) ของคนเราอาจจะเป็นภาพที่มีต่อสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ได้ เช่น ภาพลักษณ์ที่มีต่อบุคคล (person) องค์กร (organization) สถาบัน (institutional) ฯลฯ ดังที่ พรทิพย์ วรจิวิภาคาร กล่าวไว้ว่า ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนที่เราเห็นหน่วยงานเป็นภาพในลักษณะที่ได้รับอิทธิพลจากสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือหลายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้น ทั้งที่ประจักษ์และไม่ประจักษ์ บุคคลสามารถสร้างจินตภาพเกี่ยวกับสถาบันนั้นๆ ได้โดยภาพลักษณ์นั้นเกิดขึ้นได้จากการได้รับรู้ ได้ฟัง ได้เห็น หรือมีประสบการณ์มาในอดีต สามารถเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะคือ¹⁰

⁹ สาธิศ, อ่างแล้ว, หน้า 210

¹⁰ พรทิพย์, อ่างแล้ว, หน้า 18

ต้นฉบับ หน้าขาดหาย

เดียวกันก็มีการเสนอข่าวเกี่ยวกับองค์กรในทางลบอันนำมาซึ่งการสร้างภาพลักษณ์ในทางลบให้กับองค์กรเป็นอันดับรองในทุกชื่อฉบับ และเสนอข่าวที่ปรากฏผลเป็นเชิงบวกเป็นอันดับสุดท้ายในทุกฉบับเช่นกัน โดยส่วนมากจะน้อยกว่า 2-3 เท่าของข่าวในเชิงลบ

เมื่อแบ่งการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ออกเป็นหนังสือพิมพ์ทั่วไปและหนังสือพิมพ์ธุรกิจปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ธุรกิจมีจำนวนการเสนอข่าวด้านเป็นกลางมากกว่าหนังสือพิมพ์ทั่วไป เช่นเดียวกับที่มีจำนวนการเสนอข่าวด้านลบมากกว่าหนังสือพิมพ์ทั่วไปเช่นกัน จึงเป็นการอธิบายได้ว่าการเสนอเนื้อหาของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับมีเนื้อหาด้านเป็นกลางไปจนเป็นเชิงลบมากกว่าเชิงบวก

เมื่อเปรียบเทียบประเด็นแต่ละประเด็นที่น่าเสนอ และเกิดเป็นภาพลักษณ์ด้านบวกต่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศ พบว่า 3 ประเด็นแรกส่วนใหญ่เป็นเรื่อง บทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่มีต่อรัฐบาลและหน่วยงานในภาครัฐของไทย ตามมาด้วย ประเด็นอื่นๆ และบทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับประเทศสมาชิกอื่นที่ขอรับความช่วยเหลือเช่นเดียวกับไทย ประเด็นทั้งสามเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเร่งด่วนในการแก้ปัญหาให้กับประเทศที่กำลังประสบสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจ การเข้ามาของกองทุนการเงินระหว่างประเทศจึงเป็นที่ต้องการที่ตรงเวลาและเสมือนเป็นหนทางรอดของกลุ่มประเทศดังกล่าว

ในประเด็นที่น่าเสนอภาพลักษณ์ด้านลบต่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศ พบว่า ประเด็นแรกที่มีมาก คือ ผลกระทบที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม การร่วมสนับสนุนหรือการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน นโยบายของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ จากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและองค์กรทางเศรษฐกิจระดับโลก ประเด็นอื่นๆ ประเด็นบทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่มีต่อรัฐบาลและหน่วยงานในภาครัฐของไทย ประเด็นคำเตือนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่อประเทศที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา ประเด็นเหล่านี้มีเนื้อหาที่กล่าวโทษกองทุนการเงินระหว่างประเทศว่าเป็นต้นเหตุของความเสียหาย ความเป็นอยู่ที่เลวร้ายลงกว่าเดิม ภัยได้การสังเกตและจับตามองของผู้บริหาร นักลงทุน นักธุรกิจ และประชาชน ซึ่งมีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์การใช้จุดจูงใจในสาร (Message Appeal)

ผลการวิเคราะห์เนื้อหาแสดงภาพลักษณ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ พบว่า เนื้อหาที่ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่เป็นลบต่อองค์กรมักมีการใช้ลักษณะชักจูงใจผู้อ่าน ดังที่ วรธรรม เสาวคนธ์เสถียร ได้กล่าวไว้ว่า เป็นอีกทางหนึ่งที่หนังสือพิมพ์เข้ามามีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่าน การลงข่าวซ้ำๆ เป็นระยะๆ เนื้อหาสาระที่มีจุดมุ่งหมาย นอกเหนือไปจากการให้ความรู้ คือ เพื่อเปลี่ยนทัศนคติ โดยอาศัยการ

เสนอเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ¹³ และยังคงคล้องกับ แนวคิดของ อรวรรณ ปิรันธโรวาท¹⁴ ในเรื่องของการนำเสนอเนื้อหาในสาร ที่แหล่งสารย่อมมีจุดประสงค์หรือเป้าหมายในการส่งสาร ซึ่งผู้ส่งใช้วิธีสอดแทรกเนื้อหาโดยใช้จุดจูงใจโดยใช้ความกลัว (Fear appeals) จะเห็นได้จากเนื้อหาที่แสดงความเป็นห่วงถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศ การวิพากษ์วิจารณ์มาตรการการดำเนินงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ จากผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น เจฟฟรีย์ แซคส์ หรือ อัลวิน ทอฟฟเลอร์ ผ่านทางหนังสือพิมพ์ธุรกิจที่เสนอข่าวหนัก (hard news) ซึ่งเน้นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เป็นการนำเอาประเด็นที่ผู้รับสารรู้ว่า ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้ปัญหาทางเศรษฐกิจและมาตรการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่รัฐบาลนำมาใช้ มีผลกระทบต่อประชาชนทุกคน ด้วยเหตุนี้ การใช้สารที่มาจากผู้ส่งสารที่มีความน่าเชื่อถือสูง เขาสามารถใช้ความกลัวในระดับสูงมาโน้มน้าวใจ¹⁵

เนื้อหาของสารที่แสดงภาพลักษณ์ในทางลบอันมีผลกระทบในแต่ละประเด็นยังเป็นการใช้แรงจูงใจโดยใช้แรงจูงใจจากภายใน (Intrinsic motivation) อาศัยความรักชาติ ต้องการให้ชาติดีอยู่รอด สังคมสงบสุข นับเป็นการใช้จุดจูงใจโดยใช้แรงจูงใจ (Motivation appeal) ซึ่งเนื้อหาที่ปรากฏส่วนใหญ่ใช้คำที่แสดงถึงการสูญเสียอธิปไตยของชาติในทางเศรษฐกิจ การตัดสินใจด้านการบริหารของรัฐบาล การเข้าครอบครองกิจการจากเจ้าของกิจการที่เป็นคนไทยโดยชาวต่างชาติ การตกเป็นประเทศราชหรืออาณานิคมของชาติตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา ความหายนะที่แทรกแซงเข้ามาพร้อมนโยบายของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ความไม่สงบ ปลอดภัยในสังคมโดยยกตัวอย่างจากประเทศทางละตินอเมริกาที่รับแผนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศมาก่อน การนำประวัติศาสตร์การเสียกรุงศรีอยุธยาเปรียบเทียบกับปัจจุบัน อาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ในสังคม เช่นนี้เป็นต้น

การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ในรูปของการ์ตูน นับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่อาศัยจุดจูงใจในรูปของการใช้อารมณ์ขัน (Humorous appeal) เป็นวิธีการโน้มน้าวใจคนให้เกิดความสนใจ ซึ่งรูปการ์ตูนที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์จะเป็นการประชดประชันผู้นำของรัฐบาล (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ และ นายชวน หลีกภัย) ที่รับข้อเสนอตามมาตรการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ แต่ยังคงเป็นการ์ตูนที่มีทิศทางเนื้อหาในทางลบ อันมีผลเกี่ยวข้องกับรัฐบาล สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ประเทศสมาชิกหรือประเทศอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ในกลุ่มหลังภาพเป็นการแสดงออกถึงกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่อยู่เบื้องหลังนโยบาย หรือมาตรการที่ประเทศที่กำลังประสบปัญหามาใช้แก้ไขเศรษฐกิจ

¹³ วรชมน, อ่างแล้ว, หน้า 30

¹⁴ อรวรรณ, อ่างแล้ว, หน้า 41

¹⁵ M.Hewgill and G.R.Miller, อ่างแล้ว, หน้า 41

ขณะที่เนื้อหาที่มีการนำเสนอในทางบวกมีเนื้อหาไปในทางหวังผล (Rewards as appeal) จากการรับมาตรการความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ในลักษณะสัญญาแห่งความหลุดพ้นจากปัญหาเพื่อกลับสู่สภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และคงตัวอยู่ได้ท่ามกลางระบบเศรษฐกิจสากล ส่วนเนื้อหาสารที่เป็นกลางนั้นตัวสารเป็นการนำเสนอมาตรการหรือนโยบาย ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ถ่ายทอดมาจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยตรงหรือผ่านทางหน่วยงานกระจายข่าวประจำภูมิภาคขององค์กร การพิจารณาลักษณะของเนื้อหาที่ส่งผลให้เกิดทิศทางทัศนคติต่างกันออกไป 2 ทาง คือ ทางลบและทางบวก มีส่วนของการใช้แรงจูงใจจากเนื้อหาอยู่ด้วยเป็นส่วนใหญ่

ข้อเสนอแนะ

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ที่รู้จักกันทั่วไปว่า ไอเอ็มเอฟ เป็นองค์กรทางการเงินระดับโลกอันก่อตั้งมานานนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ สอดส่องดูแล ควบคุม การกักตุนและดุลการชำระเงินระหว่างประเทศให้อยู่ในมาตรฐาน สิ่งเหล่านี้เป็นนโยบายที่ถูกตั้งไว้มากกว่า 55 ปี เมื่อก้าวเข้าสู่สภาวะปัจจุบันที่ปัจจัยทางเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดถูกควบคุมโดยประเทศที่เริ่มมีความได้เปรียบทางเศรษฐกิจและอยู่เหนือประเทศกำลังพัฒนาทางเศรษฐกิจให้เติบโตบนเวทีโลก ทันทิที่เกิดปัญหาความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศกำลังพัฒนาดังกล่าว กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้เข้ามามีบทบาทเป็นผู้แสดงความช่วยเหลือ โดยอาศัยนโยบายดังที่กล่าวมาในบทที่ 1

ข้อเสนอแนะสำหรับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ)

จากผลของการวิเคราะห์เนื้อหาและทิศทางภาพลักษณ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศนำเสนอผ่านหนังสือพิมพ์ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่เผยแพร่ภาพลักษณ์ขององค์กร (distributor of image) ปรากฏว่า ทิศทางที่ปรากฏเมื่อพิจารณาระหว่าง ทิศทางลบและบวก มีผลออกมาในทางลบมากกว่านั้น กองทุนการเงินระหว่างประเทศควรทำการแก้ไขภาพลักษณ์ขององค์กร โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์กรไม่ว่าจะเป็นตัวแทนประจำภูมิภาค หรือหน่วยงานที่อยู่ในประเทศที่ได้เข้าไปแก้ปัญหา ซึ่งจะต้องแก้ไขความเข้าใจในนโยบายขององค์กรให้มีความชัดเจน เพื่อปรับเปลี่ยนภาพที่แสดงออกจากการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนของประเทศนั้นๆ อาศัยผลจากการวิจัยในครั้งนี้พบถึงสิ่งที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศควรนำไปพิจารณา พบว่า

1. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ควรทำการศึกษาถึงลักษณะทางการเมืองการปกครอง วัฒนธรรม สภาพสังคม ของประเทศที่กองทุนฯ เข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างทอ่งแท้ เพื่อการวางนโยบาย ที่ถูกต้อง และแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังจะเห็นได้จากผลการวิจัยที่ว่า สื่อหนังสือพิมพ์เสนอถึงความล้มเหลวในการให้ความช่วยเหลือต่อประเทศสมาชิกที่ผ่านมา โดยเปรียบเทียบให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในภายหลังจากประเทศนั้นๆรับมาตรการของไอเอ็มเอฟแล้ว อีกทั้งก่อให้เกิดปัญหาสังคม การเมือง ในกลุ่มประเทศละตินอเมริกา ปัญหาความไม่เข้าใจในการแสดงออกทางวัฒนธรรม อย่างอินโดนีเซียกรณี นายมิเชล กองเดร์ซูล์ ยีนกอดอกค้าประธานาธิบดี ซูฮาร์โต ผู้นำของประเทศ เป็นสิ่งที่คนตะวันออกไม่พอใจต่อการแสดงออกนี้ เป็นต้น
2. แสดงความจริงใจในการเข้าช่วยเหลือ เพื่อขจัดความกังวล ความกลัว ที่เกิดขึ้นจากตัว อย่างที่ผลที่ตามมาเมื่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศถูกกล่าวหาว่า เป็นองค์กรที่สร้างความวุ่นวายให้กับ

สังคมของประเทศที่เข้าไปช่วยเหลือ และยังเป็นตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในการสนับสนุนทั้งทางนโยบายและการเงิน รวมทั้งกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วทางตะวันตก จนกระทั่งถือครองเอาอธิปไตยการบริหารประเทศนั้นๆ ไปในที่สุด ดังจะเห็นได้จากผลการวิจัยที่ สื่อหนังสือพิมพ์ ได้เสนอถึงการเอาใจใส่ต่อประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียที่เกิดปัญหาไม่เท่าเทียมกัน โดยเอาใจใส่ต่อเกาหลีใต้มากกว่าประเทศในอาเซียน หรือการเปรียบเทียบการช่วยเหลือต่อประเทศเม็กซิโกอย่างจริงจังเพราะเป็นประเทศที่สหรัฐอเมริกามีผลประโยชน์อยู่อย่างมหาศาล จึงเป็นเหตุให้ไอเอ็มเอฟต้องช่วยเหลือทุกวิถีทาง ซึ่งการกระทำเช่นนี้แสดงถึงความลำเอียงที่ไอเอ็มเอฟมีต่อประเทศสมาชิก

การดึงเอายุทธศาสตร์ที่ให้นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับความเชื่อถือจากนานาประเทศให้รับทราบถึงนโยบายของกองทุนฯ อย่างทอ้งแท้ ซึ่งบทวิเคราะห์ หรือคำวิพากษ์จากบุคคลเหล่านี้ มักเป็นที่เชื่อถือของผู้รับสาร พอๆ กับ การวิจารณ์การดำเนินงานที่ผ่านมา แต่นักยุทธวิธีมาใช้ในทางตรงข้ามกันมาใช้ คือ เปลี่ยนการโจมตีกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยนักเศรษฐศาสตร์ มาเป็นสร้างความเข้าใจกับการชักจูง เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้ อย่างที่นายอลัน กรีนสเปน ประธานธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา กล่าวถึง ประสิทธิภาพในการช่วยเหลือของกองทุนฯ ทำให้ตลาดหุ้นและนักลงทุนจากทั่วโลกเกิดความเชื่อมั่นในการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน ดำเนินต่อไป และมีเพิ่มขึ้น เช่นนี้เป็นต้น

3. วิธีการสร้างความเข้าใจ โดยการเผยแพร่นโยบาย หรือการแถลงข่าวกิจกรรมผลงานการจัดสรรงบประมาณ ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศจำเป็นต้องใช้ยุทธศาสตร์ทางการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับภาครัฐของประเทศสมาชิก หรือตัวองค์กรเอง ไปสู่สื่อมวลชนและสาธารณชนโดยนำข้อมูลการช่วยเหลือบรรดาประเทศสมาชิกที่ผ่านมา นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยใช้เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจคัดเลือกเอกสารการสื่อสารมาใช้ให้เหมาะกับประเทศที่เข้าไปแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดีขึ้น เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร และการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยครั้งต่อไป

ประเทศไทยยังคงอยู่ระหว่างการดำเนินตามมาตรการแก้ไขเศรษฐกิจของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ มาจนถึงการยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงฉบับที่ 7 ซึ่งการปรับแก้มาตรการให้เหมาะสมกับสภาพของประเทศข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นต่อกองทุนการเงินฯ จากนักวิจารณ์ทั่วไปยังคงมีอยู่ ทั้งนี้เพราะประเทศในกลุ่มพัฒนาแล้ว อย่างประเทศตะวันตก มีความวิตกกังวลกับปัญหาทางเศรษฐกิจที่อาจลุกลามถึงกลุ่มประเทศดังกล่าว ปฏิกริยาจึงเพิ่มขึ้น การสนับสนุนมาตรการ รวมทั้งการเรียกร้องให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศปรับบทบาทและมาตรการยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยและต่างประเทศ ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป ควรเป็นไปใน 2 ลักษณะเพิ่มเติม คือ

1. การศึกษาเรื่องของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ จากเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ หรือวารสารอาจทำให้ผู้ที่สนใจศึกษาได้รับเนื้อหารายละเอียดเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นข้อพิสูจน์ผลงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศเมื่อเวลาผ่านไปว่า จะทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนและหลังจากผ่านยุคที่ระบบเศรษฐกิจเข้าสู่ปี 2000 ได้ดังที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ และยังทำให้รู้นโยบายต่างประเทศของแต่ละเขตภูมิภาค อาทิ อาเซียน, กลุ่มอียู (EU) , นาฟต้า (NAFTA), กลุ่มแปซิฟิก (Pacific Rim) แต่ละกลุ่มเศรษฐกิจหรือกลุ่มการเมือง อย่างสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (สาธารณรัฐประชาชนจีน), ประชาธิปไตย เหล่านี้เป็นต้น

2. เพื่อเป็นการทำให้วิจัยสมบูรณ์ขึ้นควรทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีความเข้าใจต่อองค์กรระหว่างประเทศองค์กรนี้ โดยผู้สนใจสามารถศึกษาได้จากตัวแทน ใน ภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนกลุ่มผู้นำทางความคิดในแต่ละประเทศ โดยศึกษาในช่วงเวลาต่างๆ ตามกำหนด เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงของทัศนคติที่เกิดขึ้น

.....